

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-HĐND ngày 13/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân¹ thành phố về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND thành phố báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND thành phố đã tiếp nhận 76 ý kiến, kiến nghị cử tri² đóng góp về công tác chỉ đạo, điều hành, giải pháp thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản đến Thường trực HĐND thành phố để thông tin đến cử tri thành phố.

Đến nay, các sở, ban ngành và UBND quận, huyện đã nghiên cứu, tiếp thu và có văn bản trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 10 ý kiến cơ bản đã được giải quyết (chiếm tỷ lệ 13,51%), 37 ý kiến cần phải giải trình, giải thích hoặc báo cáo đến cử tri (chiếm tỷ lệ 50%), 22 ý kiến đang giải quyết (chiếm tỷ lệ 29,73%) và 05 ý kiến đang tìm biện pháp giải quyết (chiếm tỷ lệ 6,76%).

2. Kết quả giải quyết cụ thể đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri

2.1. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri cơ bản đã được giải quyết

* Lĩnh vực pháp chế

(1) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh việc cấp mã định danh và kích hoạt định danh điện tử đã thực hiện trên 80% dân số, nhưng khi đi khám bệnh hay làm thủ tục hành chính vẫn phải mang theo giấy tờ (Thẻ BHYT và căn cước công dân). Đề nghị ngành chức năng có giải pháp đồng bộ, ứng dụng công nghệ số trong các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện.

¹ Hội đồng nhân dân: HĐND; Ủy ban nhân dân nhân: UBND

² Trong đó: trước kỳ họp thứ 13 tiếp nhận 46 ý kiến; sau kỳ họp thứ 13 tiếp nhận 30 ý kiến. Trước và sau kỳ họp thứ 13 có 02 ý kiến cử tri phản ánh cùng một vấn đề, cụ thể: (1) Về việc bồi thường, hỗ trợ cho 19 hộ dân có nhà bị hư hỏng do quá trình thi công Kè bờ sông Cần Thơ; (2) Về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

Kết quả thực hiện:

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử quy định:

“5. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thẻ danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

8. Khi chủ thẻ danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.”

Trên cơ sở đó, ngày 14/7/2023, UBND thành phố ban hành Công văn số 2600/UBND-NC về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID, trong đó có đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện chấp nhận công dân xuất trình giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID thay cho giấy tờ vật lý khi giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp).

Đến nay, trên địa bàn 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai thực hiện tiếp nhận người dân đăng ký khám, chữa bệnh thông qua CCCD gắn chip hoặc VneID.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử khi khám chữa bệnh và làm thủ tục hành chính đã được thành phố triển khai thực hiện; do đó, trường hợp công dân đi khám chữa bệnh và làm thủ tục hành chính đã xuất trình được giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID mà vẫn bị yêu cầu xuất trình giấy tờ vật lý thì kịp thời phản ánh đến Sở Y tế và Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh.

*** Lĩnh vực kinh tế - ngân sách**

(2) Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm bồi thường, hỗ trợ cho 19 hộ dân có nhà bị hư hỏng do quá trình thi công Kè sông Cần Thơ tại ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa.

Kết quả thực hiện:

Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ có gói thầu thi công Xây lắp số 04 (dài 1,25 km) thi công một phần trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền.

Công tác đóng cọc để thi công tường kè đã kết thúc vào tháng 3 năm 2021; trong quá trình thi công đóng cọc, các hộ dân bị ảnh hưởng đã được các bên liên quan xem xét, đánh giá hiện trạng và mức độ thiệt hại. Ngày 19/01/2022 tại UBND xã Nhơn Nghĩa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cùng với đại diện UBND xã Nhơn Nghĩa và các hộ dân đã tổ chức buổi họp về việc bồi thường tổn thất công trình trong quá trình thi công. Theo đó, 19 hộ dân đã được đền bù dứt điểm với tổng số tiền 153.292.275 đồng (có biên bản 19 hộ dân ký tên và nhận tiền bồi thường).

(3) Cử tri huyện Thới Lai tiếp tục phản ánh quá trình thi công làm đường, cầu Tắc Cà Đi trên Đường tỉnh 922 đã làm nứt nhà và thiệt hại sản xuất của một số hộ dân, thời gian qua các ngành chức năng đã khảo sát, lập biên bản nhưng vẫn chưa thực hiện bồi thường, kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố sớm xem xét bồi thường cho các hộ dân.

Kết quả thực hiện:

Tiếp nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố giải quyết dứt điểm việc bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công làm đường và cầu Tắc Cà Đi trên đường tỉnh 922.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã phối hợp cùng các ngành chức năng, Nhà thầu thi công và các bên liên quan tiến hành lập biên bản và kiểm tra nhà, đất của các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngày 23/5/2024, tại Trụ sở UBND thị trấn Thới Lai, các đơn vị chức năng đã bồi thường dứt điểm cho 19 hộ dân bị thiệt hại trong quá trình thi công công trình với số tiền là 53.127.000 đồng.

(4) Cử tri quận Ô Môn phản ánh trong quá trình thi công Đường tỉnh 922 mới, đơn vị thi công có mượn một số vị trí tập kết vật tư công trình (khu vực Trường Hưng, phường Trường Lạc) đến nay công trình đã hoàn thành, nhưng đơn vị thi công không dọn dẹp, trả lại hiện trạng như trước kia cho người dân, kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Kết quả thực hiện:

Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố kiểm tra để xử lý dứt điểm, kết quả: Qua rà soát quá trình thi công đường tỉnh 922, đơn vị thi công có mượn vị trí tập kết vật tư công trình tại hộ dân Nguyễn Văn Điện, khu vực Trường Hưng, phường Trường Lạc; đến nay đơn vị thi công đã dọn dẹp và trả lại hiện trạng ban đầu.

(5) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh quá trình thi công đường ống nước sạch tuyến kênh H1, xã Thạnh An, đơn vị thi công không trả lại mặt bằng, gây khó khăn cho người dân đi lại và không đảm bảo mỹ quan, đề nghị quan tâm, khắc phục.

Kết quả thực hiện:

Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giải quyết. Qua đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ

sinh môi trường nông thôn đã phối hợp đơn vị thi công khắc phục, hoàn trả lại mặt bằng đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông cho người dân.

(6) Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh tuyến đường Hoàng Quốc Việt thi công rất chậm, hệ thống chiếu sáng không đảm bảo, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, kiến nghị ngành chức năng quan tâm khắc phục.

Kết quả thực hiện:

Công trình cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt được chia thành 02 gói thầu, tiến độ thực hiện như sau:

- Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến đường tỉnh 923 đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang thực hiện các hạng mục hoàn thiện của gói thầu. Đối với hạng mục chiếu sáng đã được thi công hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024 và hiện đang chiếu sáng phục vụ người dân trên toàn tuyến.

- Đoạn từ Quốc lộ 91B đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài hiện đã thi công hoàn thành các hạng mục của gói thầu (giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng,...) chỉ còn một vài hạng mục phụ trợ đang hoàn thiện như sơn kẻ đường, dọn dẹp công trường... Qua kiểm tra, hệ thống chiếu sáng của công trình đảm bảo phục vụ người dân.

*** Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

(7) Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh tình trạng thiếu vắc xin tiêm ngừa cho trẻ em (trẻ sơ sinh đến 02 tuổi) tại các trạm y tế xã, người dân phải đến các Trung tâm tiêm chủng dịch vụ, đề nghị ngành Y tế có biện pháp tháo gỡ.

Kết quả thực hiện:

Trong năm 2023, một số loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) còn thiếu, chưa được Bộ Y tế cung ứng kịp thời; nguyên nhân do Bộ Y tế chưa mua sắm kịp thời vắc xin TCMR. Vì vậy, việc trẻ trong độ tuổi TCMR chưa được tiêm đầy đủ vắc xin không chỉ diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cũng là tình hình chung của các tỉnh, thành trong cả nước.

Thành phố đã có nhiều văn bản gửi Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh báo cáo nhu cầu vắc xin trong Chương trình TCMR sử dụng năm 2023 và năm 2024.

Ngày 09/01/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có văn bản về việc tổ chức tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù mũi các vắc xin trong TCMR gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố. Đề nghị rà soát đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ các vắc xin trong chương trình tiêm chủng, tổ chức tiêm bù mũi cho đối tượng trẻ dưới 1 tuổi và đối tượng trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi của năm 2023.

Tính đến tháng 5 năm 2024, thành phố đã được phân bổ đầy đủ 10/10 loại vắc xin trong Chương trình TCMR cho 83 trạm y tế xã/phường trên địa bàn, cơ bản đủ vắc xin nhu cầu tiêm chủng cho trẻ em. Ngành Y tế đã khẩn trương triển khai tiêm bù mũi cho những đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ trong thời gian gián đoạn vắc xin nhằm chủ động nâng cao miễn dịch cho trẻ

em, phụ nữ và cộng đồng. Hiện tại các trạm y tế xã/phường đã triển khai lồng ghép tiêm bù cho những đối tượng vào các buổi tiêm chủng thường xuyên hàng tháng để đảm bảo đạt tỷ lệ và tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn tiêm chủng.

Trong thời gian tới, để đảm bảo trẻ em trên địa bàn được tiêm đầy đủ các loại vắc xin, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế tiếp tục rà soát tham mưu UBND thành phố phê duyệt nhu cầu sử dụng vắc xin năm 2025 và các năm tiếp theo theo đúng thời gian quy tại Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

*** Lĩnh vực quy hoạch đô thị**

(8) Cử tri quận Cái Răng tiếp tục phản ánh trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam xe quá tải chở vật tư thi công dự án gây hư hỏng đường giao thông, ô nhiễm môi trường³; san lấp làm ảnh hưởng đến hệ thống tưới tiêu của người dân⁴.

Kết quả thực hiện:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thành phố đã có văn bản gửi chủ đầu tư dự án để xem xét, giải quyết. Theo đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Chủ đầu tư dự án) đã có báo cáo về việc giải quyết, khắc phục các nội dung mà cử tri đã phản ánh, cụ thể: Nhà thầu thi công đã khắc phục, dọn dẹp sạch sẽ và hiện nay các xe chở vật tư thi công của dự án không còn gây ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực đường Nguyễn Văn Quy; trong quá trình bơm cát, san lấp có xảy ra việc vỡ bờ bao sông Ba Dầu gây ngập cục bộ khu vực đã được nhà thầu kịp thời khắc phục.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, kiểm tra để kịp thời có ý kiến đến Chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực thi công dự án. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý đối với các trường hợp xe quá tải chở vật liệu thi công dự án cao tốc Bắc - Nam vào tuyến đường nhỏ thuộc phường Tân Phú nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung theo đúng thẩm quyền và đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khắc phục triệt để các vấn đề nêu trên.

(9) Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh trên tuyến tránh Thốt Nốt chỉ thăm nhựa một đoạn (từ cuối tuyến tránh đến Cầu Thốt Nốt), kiến nghị thành phố tiếp tục thăm nhựa các đoạn còn lại trên tuyến tránh để đảm bảo đồng bộ, mỹ quan và người dân lưu thông thuận tiện hơn.

Kết quả thực hiện:

Tuyến tránh Thốt Nốt, Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt do Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác. Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc duy tu, sửa chữa, thảm bê tông nhựa nóng toàn diện mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến.

³ Đường Nguyễn Văn Quy, phường Tân Phú; quận Cái Răng.

⁴ Việc bơm cát của dự án cao tốc làm xảy ra tình trạng ngập úng, ảnh hưởng đến hệ thống tưới tiêu của người dân phường Tân Phú, quận Cái Răng.

(10) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường (bụi) tại Cảng Hoàng Diệu gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đề nghị ngành chức năng thành phố kiểm tra, xử lý.

Kết quả thực hiện:

Ghi nhận phản ánh cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đề kịp thời xử lý theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Cảng Hoàng Diệu vào ngày 05/3/2024. Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ với số tiền 15.000.000 đồng; đồng thời, yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp để khắc phục tình trạng bụi gây ô nhiễm tại Cảng Hoàng Diệu.

2.2. Đối với các ý kiến cần phải giải trình, giải thích hoặc báo cáo đến cử tri

*** Lĩnh vực pháp chế**

(1) Cử tri quận Bình Thủy, huyện Phong Điền phản ánh tình trạng thanh niên tụ tập, đua xe gây mất trật tự, đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý⁵.

Kết quả thực hiện:

Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố theo dõi, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý việc tụ tập, đua xe gây mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch, phương án phối hợp phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó có tuyến Quốc lộ 91B đoạn qua địa bàn quận Bình Thủy và tuyến Quốc lộ 61C đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền. Qua triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tạm giữ 27 xe mô tô với 40 đối tượng tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép; đây đuôi hơn 05 vụ với hơn 200 thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự trên tuyến Quốc lộ 91B và tuyến Quốc lộ 61C. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố còn gặp một số khó khăn dẫn đến hiệu quả chưa cao như: hoạt động tụ tập, chuẩn bị đua xe của các đối tượng thường diễn biến nhanh (khoảng 15 - 20 phút) thì tự giải tán nên rất khó phát hiện, ngăn chặn; các đối tượng luôn chủ động bố trí người cảnh giới, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để đối phó...

Trong thời gian tới, đề phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý đối với hành vi tụ tập, đua xe trái phép, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24, nhất là các tuyến đường thường xuyên có tổ chức đua xe trái phép; giáo dục, quản lý các thanh thiếu niên thường có biểu hiện tụ tập, điều

⁵ Tuyến Quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; Tuyến Quốc lộ 91B, đoạn qua địa bàn quận Bình Thủy.

khuyến xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, không đi đúng phần đường, sử dụng rượu bia, chất kích thích,... nhất là đối với các thanh thiếu niên, đối tượng đã bị xử lý liên quan đến đua xe, tổ chức đua xe, cò vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông tại địa phương thực hiện mạnh mẽ, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh, tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý học sinh, không để học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ điều kiện; đồng thời phối hợp với các trường học tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống hành vi đua xe trái phép, khi người dân phát hiện có hành vi đua xe trái phép thì báo ngay cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 02923.737.455.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ, xóa bỏ các thông tin tác động tiêu cực đến học sinh, nhất là nội dung thiếu chuẩn mực, đua xe, lạng lách, đánh võng. Phối hợp với các lực lượng có liên quan phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát trên đoạn đường các đối tượng thường xuyên tụ tập đua xe, tổ chức đua xe.

(2) Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố nâng mức phụ cấp đối với chức danh áp đội trưởng, trưởng khu vực quân sự và nâng mức chi hỗ trợ ngày công lao động của lực lượng dân quân thường trực (theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND thành phố, mức hỗ trợ 119.200 đồng/ngày là quá thấp so với mức giá sinh hoạt hiện nay).

Kết quả thực hiện:

Hiện nay, chức danh Áp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự được hưởng phụ cấp hàng tháng là 1.192.000 đồng; lực lượng dân quân thường trực được hưởng trợ cấp ngày công lao động bằng 119.200 đồng/người/ngày, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì được hưởng mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 59.600 đồng/người/ngày theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND thành phố quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ quy định Áp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự (trên cơ sở căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ).

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP. Khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với

các đối tượng nêu trên theo quy định của Trung ương và tình hình cân đối ngân sách của địa phương.

(3) Cử tri quận Bình Thủy, quận Ô Môn kiến nghị thành phố xem xét tiếp tục hỗ trợ trách nhiệm công việc đối với cán bộ đảm nhiệm thêm công tác Tuyên giáo của Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng khối vận ở xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện:

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực và khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn. Trong đó, quy định có 12 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nếu cơ quan thẩm quyền giao nhiệm vụ kiêm nhiệm trong số lượng chức danh này thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Đối với việc cử tri kiến nghị xem xét tiếp tục hỗ trợ trách nhiệm công việc do cán bộ đảm nhiệm; căn cứ các quy định hiện hành thì nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng Khối vận ở xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ của từng cơ quan để tổ chức thực hiện theo quy định và các hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

(4) Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đề nghị ngành chức năng thành phố có biện pháp ngăn chặn.

Kết quả thực hiện:

Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây bức xúc trong xã hội, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng lòng tham, sự nhẹ dạ, cả tin và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nổi lên là các vụ đối tượng gọi điện thoại giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước đang điều tra các vụ án, yêu cầu bị hại chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản để phục vụ điều tra rồi chiếm đoạt; thủ đoạn kết bạn qua mạng Facebook, Zalo hứa hẹn tặng quà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lập các sàn chứng khoán ảo trên các trang mạng xã hội để lừa người dân đầu tư để chiếm đoạt tài sản...

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an tập trung thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau:

- Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân tham gia, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng: (1) Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, kể cả qua điện thoại, email, website...; (2) Không truy cập vào các website, ứng dụng không uy tín; (3) Không mở các thư điện tử có đính kèm tập tin lạ; (4) Thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, email...; (5) Cảnh báo người thân về các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao; (6) Khi phát hiện có hành vi lừa

đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thì báo ngay cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 0693.672.605.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cộng đồng cho người dân, các cơ quan, tổ chức biết về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung, cũng như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội nói riêng và kết quả đấu tranh với các vụ việc, vụ án điển hình để răn đe, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

- Chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, quản lý chặt địa bản, lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý; rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố để có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý.

- Đề xuất Bộ Công an trao đổi, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng và tổ chức tín dụng thực hiện công tác rà soát các tài khoản ngân hàng không chính chủ đang hoạt động hiện nay; tăng cường quản lý việc mở tài khoản ngân hàng, thanh toán online chặt chẽ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; thường xuyên trao đổi, cung cấp cho cơ quan Công an các tài khoản nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc để chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý.

- Duy trì các hộp thư tố giác tội phạm, số điện thoại “đường dây nóng”, trực ban hình sự để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm công nghệ cao. Tiếp nhận, phân loại kịp thời các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tập trung điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; kịp thời phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt...

*** Lĩnh vực kinh tế - ngân sách**

(5) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh nhiều hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dự án đường Vành đai phía Tây, nhưng có hộ khẩu thường trú địa phương khác hoặc là cán bộ, công chức, ... không được xem xét hỗ trợ chuyển đổi nghề, làm thiệt thòi quyền lợi của người dân, kiến nghị thành phố xem xét, có giải pháp hỗ trợ vấn đề này.

Kết quả thực hiện:

Theo quy định⁶, đối với cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật (không thuộc đối tượng được hỗ trợ đời sống và sản xuất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Chính phủ), khi Nhà nước thu hồi đất thì chỉ được bồi thường về đất, không được hỗ trợ ổn định đời sống

⁶ Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; điểm a, b khoản 2, điểm d khoản 4 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

và sản xuất, không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Qua rà soát, đối chiếu quy định, thành phố không tìm được giải pháp để hỗ trợ các trường hợp nêu trên theo kiến nghị của cử tri.

Đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực dự án nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác, để được xem xét hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, đề nghị người dân liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp để được hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(6) Cử tri huyện Phong Điền đề nghị ngành chức năng thành phố có giải pháp bảo vệ thương hiệu sầu riêng Phong Điền, hạn chế việc thương lái từ nơi khác đến thu mua trái non, chưa đạt chất lượng khi vào vụ, làm mất đi thương hiệu, giảm giá trị sản phẩm.

Kết quả thực hiện:

Hiện nay, thành phố có khoảng 4.600 ha diện tích trồng sầu riêng. Trong thời gian qua, diện tích sầu riêng trên địa bàn thành phố mở rộng rất nhanh do giá trị mang lại lớn. Để hạn chế rủi ro cho việc tiêu thụ sầu riêng, đặc biệt hạn chế việc thương lái từ nơi khác đến thu mua trái non, chưa đạt chất lượng khi vào vụ, làm mất đi thương hiệu, giảm giá trị sản phẩm sầu riêng, UBND thành phố đề nghị địa phương chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Công Thương nghiên cứu thực hiện một số giải pháp sau: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích nhà vườn cần thực hiện hợp đồng mua bán, có xác nhận của chính quyền địa phương, để có căn cứ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho bà con nông dân; (2) Kịp thời nắm bắt thông tin đối với những thương lái khi vào địa bàn xã thu mua số lượng lớn, báo cáo lãnh đạo UBND xã hoặc cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý, ngăn chặn hành vi trục lợi trong việc thu mua cắt trái non chưa đến ngày thu hoạch.... hạ giá, cạnh tranh thiếu lành mạnh và cấu kết với thương lái nước ngoài tranh mua, tranh bán, lũng đoạn thị trường trong nước. (3) Tập trung thực hiện các giải pháp để kết nối các vùng trồng với các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu; đồng thời, nghiên cứu xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP góp phần gia tăng giá trị của trái sầu riêng.

(7) Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn, bố trí vốn để hoàn thành đúng tiến độ; kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng kéo dài gây lãng phí.

Kết quả thực hiện:

Hiện nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều, đang triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm như: dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C); khu tái định cư quận Ninh Kiều; dự án Nâng cấp, cải tạo 05 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, các dự án này được đều được bố trí đầy đủ nguồn vốn theo nhu

cầu của Chủ đầu tư để triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ do thiếu vốn đầu tư.

Hiện nay, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ một số dự án trọng điểm là do khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (người dân khiếu nại về giá, chính sách bồi thường, không nhận tiền, tranh chấp đất đai...), nhà thầu không có mặt bằng hoặc mặt bằng bàn giao không liên tục nên không thể triển khai thi công theo đúng tiến độ. Do đó, thành phố rất cần sự quan tâm, ủng hộ của quý cử tri quận Ninh Kiều cùng chung tay với chính quyền địa phương giải quyết các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng góp phần vào việc thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định số 1130-QĐ/TU ngày 17/7/2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 1130) đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức họp hàng tháng để đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ theo dõi cụ thể các dự án cho từng Phó Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên việc kiểm tra, đôn đốc và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/dự án.

(8) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn. Chọn một số vị trí đất công phù hợp để xây dựng thêm nhiều công viên, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Kết quả thực hiện:

- Đối với kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội:

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Theo đó, thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu hoàn thành 9.100 căn nhà ở xã hội (trong đó giai đoạn 2022 - 2025 là 4.100 căn và giai đoạn 2026 - 2030 là 5.000 căn). Hiện nay, thành phố có 06 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp với 3.715 căn hộ, đã hoàn thành 1.231 căn hộ, cụ thể: Có 03 dự án đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng với 587 căn hộ; 03 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với khoảng 3.128 căn (trong đó, đã hoàn thành 644 căn).

Căn cứ nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn từng quận, huyện và tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030, UBND thành phố đang xem xét phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi Đề án Nhà ở xã hội được phê duyệt, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây

dựng tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu của Chính phủ và theo nhu cầu của thành phố.

- Đối với kiến nghị chọn một số vị trí đất công phù hợp để xây dựng thêm nhiều công viên:

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND thành phố tại Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 đã xác định chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng khu vực; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố. Đồ án Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

Do đó, đối với một số khu vực trong quận Ninh Kiều, căn cứ quy hoạch phân khu được duyệt, nguồn lực về quỹ đất và kinh phí, nhu cầu thực tiễn của địa phương, UBND quận Ninh Kiều lập kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống vườn hoa, công viên theo quy hoạch phân khu để từng bước hoàn thiện, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội trên địa bàn quận, đảm bảo phục vụ dân cư theo quy định.

(9) Cử tri huyện Phong Điền đề nghị ngành chức năng thành phố quan tâm rà soát lại dự án quy hoạch mở rộng Khu du lịch Mỹ Khánh, vì thời gian qua đã gia hạn rất nhiều lần làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong vùng bị quy hoạch và sớm có văn bản thông tin cụ thể về diện tích, thời gian thực hiện của dự án này cho người dân được biết.

Kết quả thực hiện:

Dự án mở rộng Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền được UBND thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh đầu tư tại Công văn số 1445/UBND-XDCB ngày 20/4/2006, diện tích khu đất khoảng 30ha tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Sau khi có chủ trương đầu tư, Công ty đã lập quy hoạch dự án cho giai đoạn 1 (khoảng 195.000 m²).

Dự án thuộc trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận với người dân theo quy định pháp luật về đất đai. Qua quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố xem xét giảm quy mô dự án; đến tháng 9 năm 2023, UBND thành phố đã thống nhất điều chỉnh giảm quy mô dự án còn 92.341,9 m² (Công ty đã thỏa thuận được 100% diện tích đất).

Hiện nay, Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh đang thực hiện khắc phục hậu quả theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ (Kết luận số 956/KL-TTCTP ngày 14/9/2022) theo quy định.

UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kịp thời tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

(10) Cử tri quận Bình Thủy tiếp tục phản ánh việc cấm mốc giải phóng mặt bằng công trình đường Vành đai phía Tây chưa chính xác, sau khi đo đạc, điều

chỉnh lại nhưng không di dời cột mốc gây khó khăn cho người dân, đề nghị ngành chức năng sớm điều chỉnh vị trí các cột mốc đúng theo thiết kế để người dân ổn định cuộc sống.

Kết quả thực hiện:

Ghi nhận phản ánh cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) kiểm tra, kết quả: Chủ đầu tư báo cáo việc cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án Đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ là chính xác. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang phối hợp với các địa phương xác định phần diện tích giải phóng mặt bằng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

(11) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh đường nối từ đường Cách Mạng tháng Tám đến đường Tỉnh 918 cắt ngang Hẻm 517, đoạn này có dây phân cách ở giữa rất dài, người dân muốn qua lại phải đi vòng rất xa, đề nghị ngành chức năng xem xét điều chỉnh hoặc mở nút giao tại vị trí này.

Kết quả thực hiện:

Vị trí cử tri phản ánh thuộc công trình Xây dựng đường nối từ đường Cách Mạng tháng Tám đến đường Tỉnh 918 do Ban Quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư, theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, cách Hẻm 517 khoảng 300m đã có điểm giao cắt với dây phân cách; hiện nay công trình cơ bản hoàn thành (thảm nhựa mặt đường, dây phân cách, điện chiếu sáng...), chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện để hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 6 năm 2024 theo cam kết để bàn giao cho địa phương quản lý. Theo báo cáo của chủ đầu tư, để thực hiện điều chỉnh (mở nút giao) theo kiến nghị của cử tri quận Bình Thủy, cần phải thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét sẽ không đảm bảo thời gian hoàn thành công trình theo kế hoạch đã cam kết với Ngân hàng Thế giới (ngày 30/6/2024).

Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố giao UBND quận Bình Thủy phối hợp với Sở Giao thông vận tải phối hợp và các đơn vị có liên quan, trong quá trình khai thác, sử dụng công trình, đánh giá sự cần thiết việc mở nút giao tại vị trí nêu trên theo kiến nghị của cử tri, kịp thời tham mưu UBND thành phố để xem xét theo quy định.

(12) Cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cầu hàng hóa vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kết quả thực hiện:

Đề bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND thành phố đã ban hành bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy hoạt động thương mại năm 2023, Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo ngành Công Thương tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp điều tiết hàng hóa, bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá thị trường hạn chế tình trạng hàng kém chất lượng xâm nhập vào thị trường nội địa, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người nông dân. Qua đó, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại mua sắm Tết, hàng hóa đảm bảo chất lượng và giá cả ổn định.

Hiện nay, hệ thống cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn được thực hiện thông qua hệ thống của 109 chợ, phân bố rộng rãi khắp 9 quận, huyện; 13 siêu thị trong đó 10/13 siêu thị bán hàng tổng hợp có thực phẩm tươi sống, tập trung chủ yếu tại quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy; 140/162 cửa hàng tiện lợi kinh doanh hàng hóa tươi sống, thực phẩm, rau củ quả đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

(13) Cử tri quận Ô Môn, quận Thốt Nốt kiến nghị ngành chức năng thành phố tăng cường công tác kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và công khai cơ sở có vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng vừa để người dân biết vừa mang tính răn đe.

Kết quả thực hiện:

- Về phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng: Thời gian qua, các cơ quan chức năng thành phố và các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng chưa đảm bảo. Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kịp thời phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ, với số tiền trên 275 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu...

- Về công tác tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024: Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố ban hành Kế hoạch số 5734/KH-BCĐLNVSATTP ngày 22/12/2023 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Theo đó, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cũng như người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, qua đó phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ, với số tiền 78,6 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Về công khai cơ sở có vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng: Theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và khoản 3 Điều 18 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính như sau: “Trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt. Nội dung công bố công khai bao gồm

cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Việc công bố công khai được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc của UBND cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính”, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt hành chính đối với trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định.

(14) Cũ tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng hướng dẫn quy trình, thủ tục và có biện pháp khắc phục tình trạng chậm giải quyết thủ tục thuế khi doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử với các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố⁷.

Kết quả thực hiện:

Tiếp nhận phản ánh cử tri, UBND thành phố đã chuyển kiến nghị đến Cục Thuế thành phố để xem xét, giải quyết. Qua đó, Cục Thuế đã có văn bản trích dẫn liên quan đến quy trình thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; đồng thời, đã có văn bản nhắc nhở các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế thường xuyên kiểm tra trên Hệ thống hóa đơn điện tử và nhanh chóng xử lý đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế đúng quy định.

(15) Cũ tri quận Bình Thủy kiến nghị ngành chức năng thành phố xem xét điều tiết nguồn kinh phí từ xử phạt trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông về địa phương để có nguồn nâng cấp trang thiết bị, kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc Hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 quy định:

“Điều 3. Giao Chính phủ

5. Quy định cụ thể việc thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thông nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc Trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý. Tiếp tục thu 100% nguồn thu này các năm 2024, 2025 về ngân sách Trung ương và thực hiện phân chia tương ứng 65% số thu cho ngân sách Trung ương và bố trí dự toán ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tương ứng 35% số thu để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Bố trí dự toán chi ngân sách cho Bộ Công an tương ứng 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông ngân sách Trung ương được hưởng năm 2022 (riêng khoản kinh phí cho nhiệm vụ hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều này) và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương tương đương 15% số thu còn lại để phục vụ

⁷ Cũ tri phản ánh hiện nay, khi doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử với đơn vị có chức năng cung cấp hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố thì cơ quan thuế chậm giải quyết, trong thời gian chờ giải quyết thì có công ty ngoài thành phố chào bán hóa đơn điện tử có nội dung thông tin giống với thông tin mà doanh nghiệp đang chờ cơ quan thuế giải quyết.

công tác của các lực lượng khác tại địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.”.

Trên cơ sở đó, tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 76/2023/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 quy định:

“Điều 3. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước

b) Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau:

Sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn địa phương để chi cho các lực lượng thanh tra giao thông vận tải, Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố,... phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (không thực hiện hỗ trợ lực lượng công an địa phương do Bộ Công an đảm bảo).”

Hàng năm, căn cứ số bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho thành phố, đồng thời căn cứ số thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do lực lượng chức năng của các địa phương xử phạt, thành phố sẽ phân bổ cho các địa phương số kinh phí Trung ương bổ sung theo tỷ lệ tương ứng với số thu phạt nộp vào ngân sách. Do vậy, số phân bổ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm an toàn giao thông cho các địa phương sẽ tùy thuộc vào số thu phạt thực nộp vào ngân sách của từng địa phương.

(16) Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục kiến nghị ngành chức năng thành phố tăng cường hơn nữa trong việc quản lý các trụ sở, nhà công vụ do nhà nước quản lý, đảm bảo khai thác đúng mục đích.

Kết quả thực hiện:

Để quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà, đất công vụ; công trình phúc lợi công cộng một cách hiệu quả, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể như: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/5/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2023 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng thời, tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; UBND thành phố đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho tất cả các đơn vị thuộc thành phố Cần Thơ quản lý, sử dụng. Qua đó, việc sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; việc tổ chức xử lý tài sản bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không lãng phí, thất thoát tài sản công.

Qua rà soát đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý 23 cơ sở nhà, đất thuộc diện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện nay, UBND thành phố đang xem xét bán 10 cơ sở nhà, đất thuộc diện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tuy nhiên, qua rà soát, chỉ có 05 cơ sở nhà, đất đủ điều kiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (05

vị trí còn lại có mục đích đầu giá quyền sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt); hiện các cơ quan chức năng thành phố đang thực hiện thủ tục bán đấu giá đối với 05 cơ sở nhà, đất đủ điều kiện. Đối với các cơ sở nhà, đất còn lại, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tham mưu đề khai thác trong năm 2024; đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tài sản công theo đúng quy định và xây dựng kế hoạch, phương án bán đấu giá đối với các tài sản không còn sử dụng để tránh gây lãng phí.

Đối với việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 15 căn nhà công vụ để bố trí cho cán bộ thuộc Thành ủy quản lý tại Tầng 3 Lô B Nhà Chung cư 7 tầng, Khu dân cư Hưng Phú 1 (lô số 3A), Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đến nay đã bố trí 14/15 căn hộ cho các chức danh theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Công tác quản lý nhà ở công vụ được quản lý chặt chẽ, bố trí đúng đối tượng, góp phần đảm bảo chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển công tác.

(17) Cử tri quận Ô Môn phản ánh hiện nay việc lưu thông tiền được khuyến khích chi trả qua tài khoản ngân hàng, nhưng đối với các địa bàn xa trung tâm có rất ít các trụ ATM, khi có nhu cầu sử dụng người dân phải đi rất xa, kiến nghị thành phố trao đổi các ngân hàng rà soát lắp đặt thêm các trụ ATM tại các vị trí phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng.

Kết quả thực hiện:

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, số lượng máy ATM thuộc quyền quản lý của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố là 413 máy, phân bố ở 10 khu vực: quận Ninh Kiều 226 máy (54,72%), quận Bình Thủy 48 máy (11,62%), quận Cái Răng 36 máy (8,72%), quận Thốt Nốt 32 máy (7,75%), quận Ô Môn 24 máy (5,81%), huyện Vĩnh Thạnh 08 máy (1,94%), huyện Phong Điền 09 máy (2,18%), huyện Cờ Đỏ 13 máy (3,15%), huyện Thới Lai 08 máy (1,94%) và một số địa bàn ngoài thành phố Cần Thơ là 09 máy (2,18%).

Theo như mật độ phân bố thì quận Ô Môn đang có 24 máy ATM, đúng 5/10 khu vực có số lượng máy ATM được lắp đặt trên địa bàn thành phố, được phân bố ở 3 phường gồm: phường Châu Văn Liêm là 18 máy, phường Phước Thới 04 máy và phường Thới Long là 02 máy. Qua đó cho thấy số lượng máy ATM cơ bản đủ để phục vụ cho giao dịch thanh toán trên địa bàn quận Ô Môn.

Ghi nhận phản ánh của cử tri, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD quan tâm thực hiện một số nội dung sau: (1) Tiếp tục sắp xếp, phát triển hợp lý mạng lưới ATM nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ở khu vực nông thôn, nhất là ở các xã thuộc huyện dự kiến được mở rộng địa bàn bắt buộc chỉ thanh toán cá nhân qua tài khoản. (2) Đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, khu vực hành chính công. (3) Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo mật cho hệ thống thanh toán đối với các hoạt động chuyển mạch, thanh

toán qua ATM. (4) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá rộng rãi các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản, tích cực sử dụng dịch vụ thanh toán, chuyển khoản trên máy ATM hoặc qua App của các TCTD; tiếp tục có chính sách giảm phí các dịch vụ này để khuyến khích người dân hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, tích cực sử dụng các dịch vụ thanh toán ngân hàng hiện đại nhằm giảm tải lượng giao dịch rút tiền tại các máy ATM. (5) Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi đến các cán bộ, nhân viên và khách hàng bằng những phương thức phù hợp về những rủi ro trong hoạt động thanh toán, nâng cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm.

*** Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

(18) Cử tri thành phố tiếp tục kiến nghị ngành chức năng quan tâm rà soát, thống nhất, chọn một bộ sách cùng một môn học của một khối lớp học trong một cơ sở giáo dục có thể sử dụng nhiều năm, tránh tình trạng chọn nhiều loại sách giáo khoa khác nhau, nhằm tránh gây lãng phí, tốn kém cho phụ huynh.

Kết quả thực hiện:

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Luật Giáo dục 2019, Chương trình giáo dục phổ thông là căn cứ pháp lý để sử dụng thống nhất trong tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc; tại mỗi tỉnh/thành phố sẽ sử dụng ổn định sách giáo khoa do UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn. Học sinh thuộc tỉnh/thành phố nào thì sẽ sử dụng sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa do UBND tỉnh/thành phố đó ban hành.

UBND thành phố quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục (giáo viên trong tổ chuyên môn nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn các sách giáo khoa theo tiêu chí, theo điều kiện thực tế, trình độ năng lực của học sinh từng trường).

Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đã thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa. Việc có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học đang được thực hiện trong thời gian qua là hướng đi đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, như tránh được tình trạng độc quyền trong xuất bản; chất lượng sách tốt hơn cả về hình thức, nội dung; góp phần kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho từng nội dung trong sách; mặt khác sẽ rất hữu ích và phù hợp với thực tế vì giáo viên, học sinh có nhiều tài liệu tham khảo và làm phong phú thêm kho học liệu khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Để thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện những nội dung như sau:

- Mỗi môn học/hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa thuộc danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng hiệu quả, ổn định nhiều năm trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cung ứng sách giáo khoa với các hình thức đa dạng để học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên thuận lợi tiếp cận, mua sách giáo khoa kịp thời vào đầu năm học mới. Có giải pháp hỗ trợ cung ứng sách giáo khoa đến các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố phục vụ tốt nhu cầu học tập cho học sinh trong từng năm học.

- Các cơ sở giáo dục, giáo viên không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được UBND thành phố phê duyệt dưới bất kỳ hình thức nào; không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, lựa chọn để học sinh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng.

- Bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

(19) Cử tri quận Ninh Kiều, quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai tiếp tục kiến nghị ngành chức năng thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024, nhằm tạo điều kiện cho học sinh đến trường, vì hiện nay đời sống của nhiều gia đình vẫn còn gặp khó khăn.

Kết quả thực hiện:

Thực hiện Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 - 2024. Theo đó, mức học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng với mức học phí năm học 2021 - 2022, cụ thể:

Bậc học/cấp học	Mức học phí	
	(Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh)	
	Quận	Huyện
Mầm non	71.000	32.000
Trung học cơ sở	65.000	33.000
Trung học phổ thông	75.000	43.000

Đây là mức học phí phù hợp với khả năng đóng học phí của người dân (thấp hơn rất nhiều so với mức học phí của năm học 2022 - 2023) nên việc hỗ trợ học phí hiện nay là không cần thiết. Bên cạnh đó, trẻ em, học sinh, học viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền

đóng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ được ngành giáo dục và đào tạo thành phố thực hiện theo đúng quy định.

(20) Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh tình trạng vận động xã hội hóa trong trường học quá nhiều, tạo gánh nặng cho phụ huynh học sinh, đề nghị ngành chức năng quan tâm chấn chỉnh.

Kết quả thực hiện:

Về vấn đề cử tri phản ánh về vận động xã hội hóa trong trường học, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường theo dõi việc thực hiện của các cơ sở giáo dục và thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định về công khai trong cơ sở giáo dục, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

(21) Cử tri quận Ô Môn kiến nghị ngành Y tế cần xem xét trường hợp người bệnh khi đi khám bệnh vượt tuyến, có chỉ định phải nhập viện điều trị thì được thanh toán BHYT như trường hợp cấp cứu. Cử tri kiến nghị, một số bệnh viện quy định mức tiền tạm ứng viện phí khá cao, do vậy nhiều trường hợp lúc nhập viện người nhà bệnh nhân không có khả năng đóng tạm ứng, đề nghị xem xét giảm mức tiền tạm ứng viện phí.

Kết quả thực hiện:

- Về kiến nghị xem xét trường hợp người bệnh khi đi khám bệnh vượt tuyến, có chỉ định phải nhập viện điều trị thì được thanh toán BHYT như trường hợp cấp cứu:

Theo quy định hiện nay, người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và một trong các trường hợp cụ thể quy định tại Điều 4 Thông tư 36/2021/TT-BYT.

Các bệnh viện tuyến huyện được chuyển người bệnh lên các bệnh viện tuyến thành phố (ngoại trừ trường hợp cấp cứu được chuyển đến bệnh viện gần nhất hoặc bệnh viện có khả năng điều trị). Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố được chuyển người bệnh đến các bệnh viện tuyến trung ương trong và ngoài thành phố Cần Thơ.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và xuất trình các giấy tờ quy định trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Sở Y tế hướng dẫn bổ sung một số bệnh viện tuyến thành phố đã triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao trên địa bàn thành phố. Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT khi vượt khả năng điều trị hoặc tái khám sau phẫu thuật, thủ thuật các bệnh lý dưới đây, được chuyển tuyến đến các cơ sở y tế sau:

+ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ: tiếp nhận các bệnh lý thuộc lĩnh vực can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim, mạch máu ngoại biên, mạch máu não.

+ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: tiếp nhận các trường hợp bệnh lý can thiệp như: can thiệp động mạch gan, can thiệp mạch vành, mạch máu ngoại biên, đặt máy tạo nhịp tim, can thiệp mạch máu não.

+ Bệnh viện đa khoa thành phố tiếp nhận tất cả các bệnh lý thuộc lĩnh vực can thiệp tim mạch, đặt máy tạo nhịp tim, phẫu thuật tim và can thiệp mạch máu não.

+ Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ: tiếp nhận tất cả các bệnh lý thuộc lĩnh vực can thiệp tim mạch, đặt máy tạo nhịp tim.

- Đối với một số bệnh viện quy định mức tiền tạm ứng viện phí khá cao, do vậy nhiều trường hợp lúc nhập viện người nhà bệnh nhân không có khả năng đóng tạm ứng, đề nghị xem xét giảm mức tiền tạm ứng viện phí:

Các bệnh viện thực hiện tạm thu tiền tạm ứng viện phí theo quy định tại điểm 3 khoản 6 Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế - Tài Chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí “Giao cho Giám đốc bệnh viện quy định và chịu trách nhiệm việc thực hiện thu tạm ứng trước tiền viện phí khi người bệnh vào điều trị nội trú theo các mức phù hợp với từng nhóm bệnh, nhưng không được vì khoản thu này mà trì hoãn việc tiếp nhận, cấp cứu hay điều trị cho người bệnh”.

Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ Y tế về tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh “Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu”.

Hiện nay, các bệnh viện không thực hiện thu tiền tạm ứng đối với bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám và điều trị ngoại trú, chỉ thực hiện tạm thu khi bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Tuy nhiên thẻ BHYT có mã quyền lợi 100% như: CC12, TE1, CK2, BT2, TS2... nếu không phát sinh chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT thì sẽ không phải đóng tiền tạm ứng viện phí. Trường hợp bệnh nhân chưa có tiền đóng tạm ứng bệnh viện vẫn tiến hành các thủ tục chuyên môn và bệnh nhân có thể đóng tạm ứng vào ngày hôm sau. Trường hợp bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn thì bệnh viện có chính sách hỗ trợ như: có sổ hộ nghèo, có xác nhận hoàn cảnh khó khăn, neo đơn của cơ quan địa phương thì bệnh viện sẽ miễn giảm viện phí cho bệnh nhân hoặc xin nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bệnh nhân.

(22)Cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố mở rộng danh mục thuốc khám chữa bệnh BHYT cho tuyến y tế cơ sở để người dân an tâm khám, chữa bệnh và hạn chế tình trạng khám chữa bệnh BHYT trái tuyến.

Kết quả thực hiện:

Việc cập nhật danh mục thuốc BHYT được thực hiện theo các quy định do Bộ Y tế ban hành. Các bệnh viện cập nhật các loại thuốc BHYT theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và phù hợp với hạng của bệnh viện. Đối với các bệnh viện tuyến thành phố có thực hiện các kỹ thuật chuyên môn sâu thì Hội đồng khoa học và công nghệ của đơn vị sẽ thông qua việc đề xuất cập nhật, bổ sung danh mục thuốc mới từ đề xuất của các khoa lâm sàng. Hiện tại, Danh mục thuốc thanh toán BHYT do Bộ Y tế ban hành thường xuyên có sự điều chỉnh và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị cho người có thẻ BHYT, cụ thể:

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Theo đó, đã có quy định mở rộng phạm vi thanh toán cho một số thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới, gồm bệnh viện hạng II: 01 thuốc, bệnh viện hạng III, IV: 05 thuốc; mở rộng cho tuyến xã: 38 thuốc (trong đó có 04 thuốc cho phép được cấp phát thuốc tại trạm y tế). Bên cạnh đó, số lượng thuốc trong danh mục cũng tăng từ 1030 hoạt chất lên 1037 hoạt chất; bổ sung căn cứ chỉ định thuốc được thanh toán BHYT theo Dược thư Quốc gia mới nhất; làm rõ quy định thanh toán đối với thuốc ung thư và hướng dẫn cụ thể và bổ sung các căn cứ thanh toán chi phí thuốc được bảo chế, pha chế tại bệnh viện;...

Về cơ cấu danh mục thuốc từng Bệnh viện sẽ do Hội đồng thuốc và điều trị quyết định xây dựng trên cơ sở Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Hiện nay, các Bệnh viện đa khoa quận, huyện và Trung tâm y tế đã cập nhật dự trù và đề xuất bổ sung danh mục thuốc thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở nhất là các trạm y tế.

(23)Cử tri quận Bình Thủy phản ánh tình trạng quá tải tại Bệnh viện đa khoa thành phố, bệnh nhân điều trị nội trú phải nằm ngoài hành lang, nhưng vẫn phải đóng phí giường nằm. Đề nghị ngành chức năng giải thích việc thu này và có giải pháp khắc phục.

Kết quả thực hiện:

Trong năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ có tình trạng quá tải cục bộ ở một vài khoa trong bệnh viện nên bệnh nhân điều trị nội trú phải nằm ngoài hành lang vào một vài thời điểm nhất định.

Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, có giải pháp khắc phục. Qua đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố bố trí thêm giường khắc phục tình trạng quá tải cục bộ của từng khoa cụ thể nhằm

đảm bảo chế độ điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đến nay, tình trạng trên cơ bản đã được khắc phục.

(24) Cử tri huyện Phong Điền tiếp tục phản ánh tình trạng cấp thẻ BHYT trễ hạn đối với trường hợp mua mới hoặc gia hạn đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đề nghị BHXH thành phố kiểm tra, khắc phục⁸.

Kết quả thực hiện:

Tiếp nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố kiểm tra, giải quyết. Qua đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã trực tiếp trao đổi với các cử tri phản ánh để xử lý các đơn vị thực hiện chưa nghiêm. Tuy nhiên, qua trao đổi, kết quả cử tri chỉ phản ánh chung để Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền cấp thẻ sớm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế mà không có phản ánh trường hợp cụ thể bị cấp thẻ bảo hiểm y tế chậm, trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia; bên cạnh đó cử tri chỉ phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện⁹.

Bảo hiểm xã hội thành phố xin thông tin về quy định thời gian cấp, đổi thẻ BHYT để cử tri nắm thông tin, cụ thể:

Theo khoản 2 Điều 17, khoản 3 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế quy định: Thời hạn cấp thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT lần đầu trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; cấp lại, đổi thẻ BHYT thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian cấp thẻ, đổi lại thẻ như sau:

- Đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, tham gia bảo hiểm y tế từ lần thứ hai trở đi: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế: trường hợp không thay đổi thông tin, trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp người tham gia BHYT đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện ngay khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền và tiếp tục có văn bản chấn chỉnh để phục vụ ngày càng tốt hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

(25) Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị ngành BHYT nên thông tuyến từ Trạm Y tế xã đến thành phố Cần Thơ và ngược lại, vì hiện nay một số trường hợp đăng ký

⁸. Cử tri: Trần Văn Cứng, ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân; Phan Văn Khanh, ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái; Nguyễn Trường Sơn, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh.

⁹ Cử tri Nguyễn Trường Sơn, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh.

khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến thành phố, nhưng khi khám ở Trạm Y tế xã thì không được thanh toán BHYT.

Kết quả thực hiện:

Theo quy tại khoản 4 điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 thì người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tuyến huyện trên địa bàn thành phố (bao gồm các phòng khám đa khoa, bệnh viện của quận, huyện, bệnh viện ngoài công lập tương đương hạng 3) khi đến khám bệnh, chữa bệnh các cơ sở y tế này trong cùng địa bàn của thành phố: không cần phải chuyển tuyến và được hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Do đó, theo quy định hiện hành, thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến thành phố, tuyến trung ương đến khám bệnh tại Trạm Y tế được xem là trái tuyến và sẽ không được hưởng BHYT theo quy định.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét thanh toán BHYT đối với trường hợp đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở các cơ sở khám chữa bệnh viện tuyến thành phố nhưng khi khám ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến quận, tuyến xã.

(26) *Cử tri quận Ô Môn kiến nghị ngành chức năng cần tích hợp thời hạn tham gia BHYT lên hồ sơ điện tử, để người tham gia BHYT có thể sử dụng điện thoại quét mã QRcode trên thẻ BHYT để biết thời gian cần gia hạn thẻ.*

Kết quả thực hiện:

Hiện nay, giá trị sử dụng trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hiện nay được tích hợp trên ứng dụng VssID, người tham gia bảo hiểm y tế có thể tra cứu trên ứng dụng này (nếu người tham gia bảo hiểm y tế đã cài đặt VssID) hoặc vào tra cứu tại: <https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu>. Đồng thời, người tham gia có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc nhân viên các điểm thu của các Tổ chức dịch vụ như: Bưu điện, Viettel, Happylee... để được hỗ trợ tra cứu giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế.

Việc đề nghị tích hợp thời hạn tham gia BHYT lên hồ sơ điện tử và việc sử dụng điện thoại quét mã QRcode trên thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp thu và tiếp tục kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét.

(27) *Cử tri huyện Phong Điền phản ánh việc chi trả các chế độ, chính sách người cao tuổi (già yếu, bệnh tật) qua tài khoản ngân hàng gây khó khăn cho người thụ hưởng. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp thuận lợi hơn cho đối tượng này.*

Kết quả thực hiện:

Việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội.

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22/5/2023 triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại cộng đồng, giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, đến cuối năm 2025 phấn đấu có khoảng 88% đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản số. Đối với các trường hợp đặc thù (già yếu, đau ốm, khuyết tật không thể đi lại được và không có người nhận thay hoặc trường hợp đặc biệt khác), tổ chức dịch vụ chi trả có trách nhiệm chi trả tại nhà cho các đối tượng đặc thù này (chiếm khoảng 12%).

Thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thường xuyên phối hợp các cơ quan có liên quan tìm ra các giải pháp phù hợp khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố nhằm theo dõi sát hơn tình hình thực tế thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, đảm bảo đối tượng tiếp cận được dễ dàng, phù hợp thực tế địa phương. Đồng thời, hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng trình UBND thành phố xem xét ban hành Quyết định quy định phương thức chi trả và mức phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn thành phố Cần Thơ; khi Quyết định được ban hành sẽ đảm bảo chính sách được thực hiện ổn định, thường xuyên, liên tục, đảm bảo quyền lợi, lợi ích đầy đủ cho các đối tượng được thụ hưởng.

(28) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố nghiên cứu kêu gọi thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút nguồn lao động chất lượng cao, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố.

Kết quả thực hiện:

Thời gian qua, UBND thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, cụ thể:

- Tập trung hoàn thành Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 và bổ sung tại Quyết định số 84/QĐ- UBND ngày 18/01/2024, làm cơ sở mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về hỗ trợ xúc tiến đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư vào thành phố Cần Thơ, với mục tiêu hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư của thành phố; xúc tiến, quảng bá hình ảnh thành phố đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin phục vụ các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại của thành phố tại các thị trường đối tác chiến lược như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp,...

- Tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2023, mời gọi và ký kết nhiều bản ghi nhớ với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như: Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, Tập đoàn SK (Hàn Quốc), Tập đoàn Pavilion (Malaysia), Công ty TNHH Samsung Engineering (Hàn Quốc), Tập đoàn CT Group, Tập đoàn T&T, ...

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để mời gọi thu hút đầu tư, thu hút nguồn lao động chất lượng cao trên cơ sở phát huy các định hướng theo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023.

(29) Cử tri huyện Phong Điền phản ánh, tình trạng người có bệnh lý về tâm thần đi lang thang ngoài cộng đồng ở một số nơi trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn cho bản thân người bệnh và những người xung quanh, đề nghị ngành chức năng thành phố, có giải pháp quản lý, chăm sóc tốt hơn.

Kết quả thực hiện:

Thời gian qua, thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; các đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật đặc biệt nặng về thần kinh, tâm thần không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống thuộc diện đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội luôn được các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện đầy đủ các chế độ và các biện pháp nhằm bảo vệ, tránh những rủi ro gây nguy hiểm cho bản thân đối tượng và cộng đồng và xã hội.

Khi phát hiện đối tượng là người khuyết tật về thần kinh, tâm thần không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống hoặc sống lang thang, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ lập thủ tục để đưa đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan, đơn vị và các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát tình trạng người khuyết tật về thần kinh, tâm thần sống lang thang, không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống trên địa bàn thành phố để có biện pháp quản lý, đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

(30) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng cơ sở hạ tầng các khu du lịch nhằm thu hút khách du lịch, tổ chức nhiều công trình, sự kiện quảng bá đến người dân trong và ngoài thành phố, du khách nước ngoài nhằm đẩy mạnh sự phát triển của ngành “công nghiệp không khói” một cách bền vững.

Kết quả thực hiện:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 04 khu, điểm du lịch cấp thành phố (được UBND thành phố công nhận), 07 điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long, 16 điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố và 16 cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Thời gian qua, thành phố đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát triển du lịch trong tình hình mới, trong đó tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cũng như công trình mang tính biểu tượng, điểm nhấn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch của thành phố; đồng thời, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các khu, điểm du lịch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ khách du lịch; bên cạnh đó, các hoạt động du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội văn hóa - thể thao cấp vùng, quốc gia và quốc tế được thành phố tổ chức ngày càng nhiều hơn và chuyên nghiệp hơn, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, con người Cần Thơ đến người dân trên cả nước cũng như du khách quốc tế.

Qua đó, đã góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố, thu hút khách du lịch đến với Cần Thơ ngày càng nhiều, cụ thể trong 20 năm, thành phố đón hơn 71 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng bình quân 14%/năm; tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 25,5%/năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển ngành du lịch vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Thành phố chưa thu hút được nhà đầu tư vào đầu tư các dự án du lịch quy mô đã được phê duyệt; hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch còn hạn chế; công tác xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch còn chưa đồng bộ, thiếu sự kết nối chặt chẽ giữa địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp du lịch; công tác triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển du lịch đã được phê duyệt còn chậm tiến độ, chưa được các sở, ngành, quận, huyện quan tâm và triển khai đồng bộ.

Ghi nhận ý kiến cử tri, trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 10-NQ/TU Thành ủy Cần Thơ, phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của thành phố, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển mạnh; đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng cao.

*** Lĩnh vực quy hoạch đô thị**

(31) Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, công khai các dự án giao thông (Tỉnh lộ 917, 918, 923,..) do thành phố đầu tư trên địa bàn, để người dân biết và có phương án tổ chức sản xuất phù hợp.

Kết quả thực hiện:

Ghi nhận phản ánh cử tri, UBND thành phố đề nghị Sở Giao thông vận tải tăng cường phối hợp hơn nữa với các địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng để công bố công khai quy hoạch, thông tin cụ thể các dự án giao thông đang

triển khai và sắp triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trên địa bàn huyện Phong Điền để người dân nắm và có phương án tổ chức sản xuất phù hợp.

(32) Cử tri huyện Thới Lai tiếp tục đề nghị ngành chức năng thành phố sớm khảo sát, lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến lộ Bốn Tổng - Một Ngàn, đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Kết quả thực hiện:

Tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (Đường tỉnh 919) đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ do Sở Giao thông vận tải quản lý và thực hiện duy tu, sửa chữa. Riêng việc lắp đặt đèn chiếu sáng, lắp đặt vỉa hè,... sẽ do địa phương bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Trong năm 2023, UBND huyện Thới Lai đã đầu tư thực hiện lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường tỉnh 919 đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai 02 đoạn có tổng chiều dài 3,6km (đoạn từ nút giao đường Thới Lai - Trường Xuân đến Cầu Số 2 chiều dài 2,4km và đoạn từ nút giao đường Thới Lai - Đông Thuận đến Cầu Trâm Bầu có chiều dài 1,2km). Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND huyện Thới Lai để xem xét, cân đối tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các đoạn còn lại đi qua địa bàn huyện nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

(33) Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư cầu bắc qua sông Xáng Ô Môn (áp Trường Khương A, xã Trường Xuân B) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và các em học sinh trên địa bàn.

Kết quả thực hiện:

Cầu bắc qua Sông Xáng Ô Môn (áp Trường Khương A, xã Trường Xuân B) nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Thới Lai. Theo báo cáo của UBND huyện Thới Lai, do không đủ kinh phí thực hiện, cuối năm 2023, UBND huyện đã thông qua HĐND huyện xin không thực hiện công trình này; đồng thời, đề nghị thành phố hỗ trợ vốn để thực hiện dự án.

Qua rà soát, cuối năm 2023, thành phố đã bổ sung cho huyện Thới Lai 55,654 tỷ đồng. UBND thành phố đề nghị UBND huyện Thới Lai ưu tiên sử dụng nguồn vốn này để đầu tư công trình nêu trên theo đúng cam kết với cử tri.

(34) Cử tri quận Ô Môn phản ánh trên địa bàn quận còn nhiều dự án thuộc danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2023 - 2025, kiến nghị thành phố đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư giúp địa phương phát triển.

Kết quả thực hiện:

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tổ chức nhiều buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua đó giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025, trong đó có 10 dự án trên địa bàn quận Ô Môn.

UBND thành phố đã có văn bản phân công nhiệm vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đối với các dự án thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư vào

thành phố đã được phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn các sở ngành, UBND quận, huyện lập hồ sơ đề xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Ô Môn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để công bố mời gọi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

(35) Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố sớm công bố kết quả xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố để người dân an tâm, ổn định cuộc sống.

Kết quả thực hiện:

Thời gian qua, trước tình hình phát sinh các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng, UBND thành phố đã thành lập Tổ Công tác để tham mưu xử lý các khu dân cư tự phát. Trên cơ sở đó, Tổ Công tác đã phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát hồ sơ pháp lý và tham mưu UBND thành phố phương án xử lý. Ngày 08/12/2023, UBND thành phố đã có ý kiến về phương án xử lý tại Công văn số 515/UBND-KT làm cơ sở để UBND quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy triển khai thực hiện. Cụ thể:

- Đối với các khu đất phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000¹⁰: Giao UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng chỉ đạo UBND phường tổ chức rà soát, hướng dẫn người dân lập thủ tục đất đai, xây dựng (chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng) và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Đối với các khu đất phù hợp một phần quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000¹¹:

+ Đối với phần đất phù hợp quy hoạch: Giao UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng chỉ đạo UBND phường tổ chức rà soát, hướng dẫn người dân lập thủ tục đất đai, xây dựng (chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng) và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

+ Đối với phần đất không phù hợp quy hoạch phân khu: Giao UBND phường tiếp tục quản lý và cho phép sử dụng đất theo hiện trạng (không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng), không để phát sinh các công trình xây dựng mới, cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

- Đối với khu đất không phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000¹²: Giữ nguyên hiện trạng (không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng), không để san lấp, phát sinh các công trình xây dựng mới, cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Hiện nay, UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đang tổ chức thực hiện theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt.

(36) Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị ngành chức năng thành phố có giải pháp hạn chế rác thải nhựa, vì rất khó phân hủy.

¹⁰ Có 26 khu với diện tích 7,56 ha.

¹¹ Có 37 khu với diện tích 30,8 ha

¹² Có 84 khu với diện tích 56,39 ha

Kết quả thực hiện:

Trong thời gian qua, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đối với từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa và nilon tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người; tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị vào các hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển biến hành vi của cộng đồng về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp để hạn chế rác thải nhựa; đồng thời khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống rác thải nhựa để tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân áp dụng.

(37)Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị ngành chức năng thành phố tăng cường công tác quản lý việc khai thác cát tại các mỏ đã được cấp phép trên địa bàn, tránh việc khai thác quá trữ lượng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; đồng thời, đề nghị có kế hoạch khảo sát quy hoạch việc khai thác khoáng sản trên tuyến Sông Hậu, để tránh việc khai thác trái phép gây thất thoát tài nguyên và thất thu cho ngân sách nhà nước.

Kết quả thực hiện:

- Về công tác quản lý khai thác cát tại các mỏ đã được cấp phép trên địa bàn: Trong thời gian qua, UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát trên sông Hậu để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, khai thác trái phép.

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tài nguyên khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xây dựng Minh Khang, hiện đang hoạt động khai thác khoáng sản (cát) được UBND thành phố Cần Thơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên sông Hậu, đoạn thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty do đã có hành vi vi phạm: khai thác khoáng sản không có Giám đốc điều hành mỏ, với số tiền 80.000.000 đồng.

- Về khảo sát quy hoạch khai thác khoáng sản trên tuyến Sông Hậu: Hiện nay, Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được tích hợp trong Quy hoạch

thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023.

2.3. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đang giải quyết

*** Lĩnh vực pháp chế**

(1) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố sớm ban hành các chính sách thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội vì thời gian thí điểm không còn nhiều.

Kết quả thực hiện:

Theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, thành phố Cần Thơ có 06 cơ chế, chính sách và 02 dự án đang được triển khai thực hiện:

- Đối với các nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, gồm:

+ Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha (thực hiện chung cho 04 địa phương gồm: Thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa).

+ Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.

- Đối với các nhiệm vụ đang trong giai đoạn thực hiện, gồm:

+ Về nhóm chính sách tài chính, ngân sách nhà nước (Điều 3, Nghị quyết số 45/2022/QH15):

. Đối với cơ chế thưởng vượt thu ngân sách Trung ương: để được hưởng chính sách này, yêu cầu phải thu vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% theo quy định. UBND thành phố đã chỉ đạo nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, nhất là thu ngân sách nhà nước hàng năm, tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2022 và năm 2023 chưa đạt được mức tăng thu theo quy định nên chưa được hưởng chính sách.

. Đối với cơ chế vay (tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp): UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ, làm cơ sở để thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với tổng mức vốn là 2.000 tỷ đồng trong 02 năm 2024 và 2025. UBND thành phố đã phê duyệt Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 28/02/2024 về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố

Cần Thơ năm 2024. Hiện nay, UBND thành phố đang làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4374/BTC-TCNH ngày 26/4/2024. Bên cạnh đó, thành phố đã đề xuất dự án hưởng các cơ chế vay lại từ Chương trình DPO để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, như: Dự án đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C (đoạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ) với tổng mức đầu hơn 8.000 tỷ đồng.

. Đối với việc tham mưu ban hành mức thu phí, lệ phí: UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (lĩnh vực giao thông, tài nguyên môi trường, văn hóa) rà soát cụ thể xác định các khoản thu có thể thực hiện, không làm ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp; tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết khi đủ điều kiện; dự kiến tại kỳ họp cuối năm 2024, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét, thông qua các khoản phí do Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất (phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; phí sử dụng mặt bằng công viên, quảng trường để tổ chức sự kiện, dịch vụ (ngắn ngày) vào mục đích kinh doanh).

Hiện nay, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án Huy động tài chính và tăng thu ngân sách thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024-2025 tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02/5/2024; đây là cơ sở quan trọng cho việc triển khai nhóm cơ chế, chính sách về tài chính ngân sách theo Nghị quyết số 45/2022/QH15.

+ Chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý (Điều 6 Nghị quyết số 45/2022/QH15): Để thực hiện chính sách này, đòi hỏi thành phố phải tự cân đối ngân sách và đảm bảo các điều kiện khác có liên quan. Do đó, các cấp lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương chưa thực hiện chính sách “Chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và mức thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học, trí thức có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao của thành phố” cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện, yêu cầu cụ thể nêu trong Nghị quyết số 45/2022/QH15, sẽ triển khai vào thời điểm thích hợp, đảm bảo sát với nguồn lực, điều kiện thực hiện.

+ Chính sách về Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ (Điều 7, Nghị quyết số 45/2022/QH15):

Ngày 04/8/2022, tại Thông báo số 228/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tính toán có căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường để nghiên cứu nạo vét kết hợp với thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ”. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và đề xuất tự bỏ kinh phí tham gia của các doanh nghiệp, UBND thành phố mời gọi được 09 doanh nghiệp tiếp cận các thông tin cần thiết để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu dự án đề Bộ Giao thông vận tải tận dụng, tham khảo phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi được phê duyệt. Đến nay có 03 doanh nghiệp hoàn chỉnh đề cương báo cáo nghiên cứu chuyên sâu dự án theo khung đề cương chung của Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải Cần Thơ

đang xem xét chấp thuận cho 03 doanh nghiệp nêu trên thực hiện công tác khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu.

Ngày 02/11/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1398/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải trong đó có bổ sung danh mục Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu cho tàu từ 10.000 tấn trở lên; chuẩn tắc dự kiến nạo vét -6,5m hoặc lớn hơn; thời gian thực hiện 2023 - 2025. Đồng thời Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1402/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2023 trong đó có công trình Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu đáp ứng cho tàu trọng tải 10.000 tấn trở lên với kinh phí dự kiến năm 2023 khoảng 21 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2023 - 2025. Sau khi báo cáo nghiên cứu chuyên sâu được lập, thẩm định, phê duyệt sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Theo Công văn số 1515/BGTVT-VT ngày 07/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải: Về tiến độ thực hiện Dự án, Cục Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư để triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 21/02/2024, Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt Quyết định số 193/QĐ-CHHVN về phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01 “Khảo sát địa hình, địa chất, hải văn, lập mô hình toán và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án” thuộc Dự án Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu đáp ứng cho tàu trọng tải 10.000 tấn trở lên hàng hải.

Ngày 20/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2024/ND-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền và địa bàn quản lý. UBND thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

+ Về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ (theo Điều 8 Nghị quyết số 45/2022/QH15):

Ngày 26/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với các bộ, ngành có liên quan và thành phố Cần Thơ họp để thống nhất nội dung trình Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó thống nhất về hình thức và nội dung thành phố Cần Thơ đề xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến thẩm định đối với văn bản quy phạm pháp luật, UBND thành phố đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các địa phương.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tờ trình số 3383/TTr-BNN-KH ngày 10/5/2024 về việc thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ, trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 04/6/2024, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND về phê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ (khu 2, huyện Cờ Đỏ) và Quyết định số 1229/QĐ-UBND về phê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ (khu 1, quận Bình Thủy).

Hiện nay, UBND thành phố đang quyết liệt, tập trung triển khai thể chế hóa các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội.

*** Lĩnh vực kinh tế - ngân sách**

(2) Cư tri quận Ô Môn, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn¹³.

Kết quả thực hiện:

- Đối với dự án Trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long:

Dự án Trường bắn ĐBSCL được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án năm 2014 với tổng mức đầu tư khoảng 142,669 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 142 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 0,669 tỷ đồng. Đến nay, tổng kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện dự án từ nguồn ngân sách Trung ương là 142,604 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện thu hồi 59,8/119 ha với tổng kinh phí 81,354 tỷ đồng; đã triển khai thực hiện được 03 gói thầu (gói thầu 03: san lấp mặt bằng khu dã ngoại; gói thầu số 04: xây dựng 12 hạng mục công trình khu dã ngoại; gói thầu số 05: thi công xây dựng khối chắn đạn).

Do dự án thực hiện kéo dài qua nhiều năm đã làm tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí đầu tư và các chi phí khác của dự án; để hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án, năm 2019, UBND thành phố đã trình Thường trực HĐND thành phố và đã được thống nhất chủ trương bố trí 42,191 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần còn lại của dự án Trường bắn ĐBSCL, làm cơ sở để Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trình Bộ Quốc phòng xem xét cho điều chỉnh và kết thúc dự án.

Ngày 29/01/2024, Quân khu 9 có Tờ trình số 248/TTr-QK trình Bộ Quốc phòng xin điều chỉnh dự án để tiếp tục thực hiện.

Ngày 21/3/2024, Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng có Công văn số 1793/KHĐT-PT về việc điều chỉnh dự án Trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long: “Đề nghị Quân khu 9 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ làm việc với địa phương có văn bản bổ sung vốn cho dự án từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với thời gian thực hiện dự án”

Hiện nay, UBND thành phố đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường,

¹³ Các hộ dân địa bàn huyện Cờ Đỏ có đất bị ảnh hưởng dự án Trường bắn; các hộ dân địa bàn quận Ô Môn, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền có đất bị ảnh hưởng dự án đường Vành đai phía Tây; Đường tỉnh 918.

hỗ trợ và tái định cư phần còn lại của dự án Trường bắn Đồng bằng Cửu Long. Sau khi có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp, cung cấp cho Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Quốc phòng để làm cơ sở điều chỉnh dự án.

Sau khi dự án được điều chỉnh, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tập trung thực hiện bước tiếp theo để triển khai thực hiện, hoàn thành dự án theo quy định.

- Đối với dự án đường Vành đai phía Tây:

Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) đi qua quận Ô Môn, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, có tổng chiều dài 19,2km; tổng mức đầu tư khoảng 3.837,74 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2026.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ cho 673/1.247 hộ dân với số tiền là 1.002,25 tỷ đồng (đạt 54%); đã chi trả cho 655 hộ dân với số tiền 975,24 tỷ đồng (đạt 52,5%), bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt khoảng 50%. Dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (khoảng 879 tỷ đồng) để ưu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các gói thầu đã triển khai thi công gồm: Gói 16, gói 17, gói 19, gói 20.

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các hộ dân đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất để xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đối với dự án Đường tỉnh 918 (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2):

+ Dự án đường tỉnh 918 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường Tỉnh 918 với Đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức do ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư) đi qua địa bàn quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, có tổng chiều dài 3,13km¹⁴; tổng mức đầu tư khoảng 324,245 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2024.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đã phê duyệt 379/385 trường hợp với số tiền 173,127 tỷ đồng (đạt 98%); đã chi trả cho 367/379 trường hợp với số tiền 164,312/173,127 tỷ đồng (đạt 96,8%); đã bàn giao mặt bằng 343/385 trường hợp (đạt 89%) tương đương chiều dài khoảng 2,394 km.

UBND thành phố đã chỉ đạo, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tăng cường phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp còn lại và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công hoàn thành dự án theo kế hoạch.

¹⁴ Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng 385 trường hợp; nhu cầu tái định cư được phê duyệt là 41 nền.

+ Đối với dự án đường tỉnh 918 - giai đoạn 2 (do ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư) đi qua quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, có tổng chiều dài 6,27km¹⁵; tổng mức đầu tư khoảng 700,125 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2021 - 2024.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đã phê duyệt 234/287 trường hợp với số tiền 207,277 tỷ đồng (đạt 81%); đã chi trả cho 205/234 trường hợp với số tiền 185,232/207,277 tỷ đồng (đạt 87,6); đã bàn giao mặt bằng 118 trường hợp (đạt 41%), tương đương chiều dài khoảng 2,56 km.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, trong quá trình triển khai thực hiện dự án tổng mức đầu tư dự án thực tế đã tăng so với tổng mức đầu tư được duyệt cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án. UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các hộ dân đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất để xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

(3) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh dự án cầu Bạch Đằng (cầu nối từ Trường Đại học Y Dược đến khu tái định cư Cửu Long) triển khai đã lâu nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ và thông tin về thời gian hoàn thành để cử tri biết.

Kết quả thực hiện:

Dự án cầu Trần Bạch Đằng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư: Dự án triển khai chậm do nhiều nguyên nhân, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá lại quy mô dự án để sớm tham mưu giải pháp sớm khởi động lại dự án.

Trên cơ sở, tham mưu đề xuất của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tháng 3 năm 2024, UBND thành phố đã thống nhất việc điều chỉnh quy mô Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long; đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm rõ lý do, quy mô điều chỉnh dự án; rà soát các chi phí đầu tư đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp quy định pháp luật; hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh dự án trình cấp thẩm quyền theo quy định;...

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để tiếp tục thực hiện trong thời gian sớm nhất.

(4) Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh dự án Kè bờ sông Cần Thơ (đoạn từ UBND thành phố đến Khách sạn Ninh Kiều Riverside thuộc phường Tân An) thi công rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành công trình này.

Kết quả thực hiện:

¹⁵ Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng 287 trường hợp; nhu cầu tái định cư được phê duyệt là 42 nền.

Dự án đường cấp bờ kè rạch Khai Luông (đoạn từ cầu Ninh Kiều đến đường Hai Bà Trưng) phường Tân An hiện tại đã thực hiện thi công bơm cát san lấp mặt bằng đạt tỷ lệ trên 82%, trong đó bao gồm các hạng mục: trải cấp phối đá, đắp cát vữa hè, gờ bó vữa, các hồ trồng cây, lắp đặt cống thoát nước, nâng tường kè hiện hữu, móng trụ đèn chiếu sáng, lắp dựng lan can tường kè (đoạn đã bàn giao mặt bằng thi công).

Hiện nay, dự án còn gặp nhiều khó khăn về mặt bằng thi công tại phần đất phía Nhà hàng - Khách sạn Ninh Kiều có diện tích 1.888,0m², trong đó đất quốc phòng 1.721,5m² do Công ty TNHH MTV 622 thuộc Quân khu 9 quản lý đến nay vẫn chưa thu hồi được để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố tiếp tục kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét thống nhất chủ trương giao đất cho địa phương phát triển kinh tế trước. Sau đó sẽ hoàn thành thủ tục giao đất theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 1326/BQP-TM ngày 11/5/2021.

(5) Cử tri huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai, quận Cái Răng kiến nghị ngành chức năng quan tâm kéo điện sinh hoạt cho một số hộ dân¹⁶; trao đổi với Điện lực Hậu Giang về thẩm quyền quản lý một số đường điện sinh hoạt để tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng¹⁷.

Kết quả thực hiện:

- Đối với kiến nghị kéo điện sinh hoạt cho một số hộ dân thuộc tuyến kênh KH8 ấp Trường Ninh 4 (dài 800m) và tuyến Vành đai Lâm Trường Cửa khẩu dài 1,6 km với 31 hộ dân sinh sống, xã Trường Xuân A: Qua rà soát, tuyến kênh KH8 ấp Trường Ninh 4 (dài 800m) hiện đã có lưới điện hạ thế thuộc Trạm biến áp 1x25kVA kênh KH8 do Điện lực Thới Lai quản lý. Tuyến kênh Cửa Khẩu có chiều dài 800m đã có điện hạ thế. Tuyến Vành đai Lâm Trường có chiều dài khoảng 800m đã xây dựng xong (thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ thi công trên địa bàn huyện Thới Lai), dự kiến trong tháng 7 năm 2024 sẽ đóng điện, đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Ngoài ra còn một đoạn khoảng 1200m (giáp với tỉnh Hậu Giang) người dân đã có điện nhưng không đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực thành phố dự kiến sẽ thi công lưới điện vào tháng 8 năm 2024 và hoàn tất vào tháng 11 tháng 2024 để phục vụ người dân¹⁸

- Đối với đề nghị kéo điện sinh hoạt cho một số hộ dân thuộc tuyến kênh KH6 thuộc xã Đông Hiệp giáp với xã Thới Hưng có chiều dài khoảng 1,5km với khoảng 20 hộ dân sử dụng điện câu đuôi, không đảm bảo an toàn.

¹⁶ Tuyến kênh KH6 thuộc xã Đông Hiệp giáp với xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, chiều dài khoảng 1,5km, có khoảng 20 hộ hiện sử dụng điện câu đuôi, không đảm bảo an toàn; Tuyến kênh KH8 ấp Trường Ninh 4 (dài 800m) và Tuyến Vành đai Lâm Trường Cửa khẩu dài 1,6 km với 31 hộ dân sinh sống, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai; một số hộ dân tái định cư phường Tân Phú, quận Cái Răng.

¹⁷ Xã Trường Long, huyện Phong Điền có khoảng 170 hộ sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý của ngành điện tỉnh Hậu Giang nên lúc hư hỏng lưới điện hoặc cúp điện gặp nhiều khó khăn. Đề nghị ngành điện có sự trao đổi chuyển quyền quản lý về Điện lực Cần Thơ để tạo thuận lợi hơn cho người dân.

¹⁸ Đầu tư đường dây trung áp 1 pha dài 515m, lắp trạm 1x37,5kVA và đường dây hạ áp 1 pha 3 dây dài 1.200m.

- Tuyến điện từ cầu KH6 đến giáp xã Thới Hưng nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thi công trên địa bàn huyện Cờ Đỏ do Sở Công Thương làm chủ đầu tư với quy mô gồm đường dây trung thế dài 1.329 mét, hạ thế hỗn hợp dài 1.056 mét, hạ thế độc lập dài 1.063m và 01 trạm biến áp 1 pha 25kVA. Đến nay đơn vị thi công đã trồng xong trụ điện. Tuy nhiên đang gặp khó khăn về vốn nên chưa thể tiếp tục triển khai hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và trình Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Cần Thơ. Sau khi được phân bổ nguồn vốn còn lại (34 tỷ đồng), chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành công trình, sớm cấp điện cho người dân sử dụng.

- Đối với phản ánh các hộ dân thuộc xã Trường Long, huyện Phong Điền đang sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý của ngành điện tỉnh Hậu Giang nên lúc hư hỏng lưới điện hoặc cúp điện gặp nhiều khó khăn:

Qua rà soát, khu vực áp Trường Hòa - xã Trường Long có tổng cộng 79 hộ dân sinh sống, trong đó các hộ dân sử dụng lưới điện hạ áp trạm Kinh Mới công suất 1x25kVA, hiện chưa có lưới điện trung thế do Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đầu tư nên Điện lực Phong Điền phải nhận điện từ lưới điện do Điện lực Hậu Giang để cung cấp cho người dân.

Tuyến điện này cũng đã nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thi công trên địa bàn huyện Phong Điền do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang gặp khó khăn về vốn nên chưa thể tiếp tục triển khai hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và trình Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Cần Thơ. Sau khi được cấp thẩm quyền phân bổ nguồn vốn còn lại, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành công trình, sớm cấp điện cho người dân sử dụng.

Trong thời gian chờ đầu tư tuyến điện nêu trên, trường hợp gặp sự cố hư hỏng điện, người dân có thể liên hệ qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN qua số điện thoại 19001006 hoặc 19009000 để báo mất điện và ngành điện sẽ cử nhân viên sửa chữa.

- Đối với đề nghị kéo điện sinh hoạt cho một số hộ dân Khu tái định cư phường Tân Phú, quận Cái Răng: Qua kiểm tra thực tế, dự án Khu tái định cư và Nhà ở công nhân phục vụ cho Khu công nghiệp Hưng Phú, phường Tân Phú do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ làm chủ đầu tư đã triển khai thi công nhiều năm nhưng các hạng mục hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hiện các hộ dân phải tiếp nhận nguồn điện từ lộ Bùng Binh cạp theo tuyến Rạch Bùng Binh (có đoạn dài trên 100m). UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng, rà soát, tham mưu giải quyết đối

với dự án này theo đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án.

Riêng đối với khu tái định cư Cái Răng liền kề với khu tái định cư phường Tân Phú, đã được thi công lưới điện trung hạ áp ngầm. Hiện nay, Điện lực Cái Răng đã bán điện trực tiếp cho các hộ dân sử dụng.

(6) Cử tri quận Ô Môn phản ánh các đợt triều cường vừa qua gây thiệt hại nặng cho vườn cây ăn trái (các vườn ngoài đê bao), kiến nghị cơ quan chức năng xem xét có hướng hỗ trợ thiệt hại, để bà con có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất.

Kết quả thực hiện:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian qua Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với địa phương kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ các hộ dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để xem xét hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn quận Thốt Nốt và quận Ô Môn, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 329.460.000 đồng; trong đó kinh phí hỗ trợ thiệt hại quận Ô Môn là 287.800.000 đồng¹⁹.

Hiện nay, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tổng hợp, tham mưu thực hiện các bước tiếp theo để hỗ trợ người dân theo quy định trong thời gian sớm nhất.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để sớm hỗ trợ cho người dân; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố trong quý III năm 2024.

*** Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

(7) Cử tri các quận, huyện tiếp tục phản ánh, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, buộc người dân phải mua thuốc bên ngoài gây khó khăn cho người dân, kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Kết quả thực hiện:

- Về đấu thầu thuốc: Năm 2023, UBND thành phố chấp thuận chủ trương giao Bệnh viện Phụ sản thực hiện đấu thầu thuốc tập trung với danh mục thuốc mở rộng cho tất cả các bệnh viện của toàn thành phố năm 2023 - 2025 theo Quyết định 386/QĐ-UBND ngày 21/02/2023. Tính đến nay, đã có kết quả đấu thầu thuốc 10/10 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.606 tỷ đồng phục vụ điều trị trong 24 tháng (năm 2023 - 2025).

- Về hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế: Năm 2023, các Bệnh viện tự tổ chức đấu thầu mua sắm theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố. Đến nay, có 19 bệnh viện, cơ sở y tế đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; còn 01 đơn vị đã có kết quả một phần và đang tiếp tục khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

¹⁹ Rau màu: 28.740.000 đồng; cây ăn trái: 215.860.000 đồng; thủy sản: 43.200.000 đồng

Như vậy về cơ bản đáp ứng được nhu cầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế điều trị tại địa phương; tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thiếu một số loại thuốc, vật tư, trang thiết bị, nguyên nhân chủ yếu do: (1) Một số doanh nghiệp, nhà cung cấp e ngại cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công, do giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu và thanh toán phức tạp, số lượng dự trữ ít và giá trị thấp; (2) việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia có kết quả không đầy đủ theo danh mục, khiến bệnh viện phải sử dụng hết lượng dự trữ và tự mua, dẫn tới không chủ động được số lượng và thời gian mua; (3) một số thuốc đặc trị không được cung ứng đầy đủ do công ty chưa nhập khẩu kịp hoặc không đủ nguyên liệu để sản xuất; (4) các văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập, trong năm 2023 có nhiều văn bản mới, sửa đổi, bổ sung và nhiều văn bản bị bãi bỏ phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ việc thực hiện các thủ tục mua sắm....

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế chủ động tham mưu mua sắm thuốc, vật tư y tế theo quy định hiện hành; bên cạnh đó, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố để xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý và Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho ngành y tế thực hiện nhiệm vụ mua sắm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

(8) Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố quan tâm, đề xuất đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Kết quả thực hiện:

Thời gian qua, thành phố và huyện Cờ Đỏ đã quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống y tế trên địa bàn huyện như dự án Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ (cơ sở mới) đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng ngày 04/01/2022. Từ đó đã tạo điều kiện phục vụ y tế cho người dân trên địa bàn tốt hơn.

Bên cạnh đó, thành phố đang tập trung triển khai thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 09 Trung tâm y tế tuyến quận, huyện (tổng mức đầu tư là 135,6 tỷ đồng). Trong đó, đối với huyện Cờ Đỏ sẽ xây dựng khu khám và quản lý bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ với kinh phí dự kiến khoảng 4,47 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2024 - 2025.

(9) Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng hệ thống dây cáp mạng viễn thông mắc chằng chịt, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất vẻ mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người dân.

Kết quả thực hiện:

Hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố đã được xây dựng nhiều năm, nhiều nơi mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông và tạo nguy hiểm cho người dân. Do đó, từ năm 2015 đến nay, UBND thành phố ban hành các kế hoạch và triển khai chỉnh trang cáp đồng bộ trên địa bàn thành phố. Qua đó đã góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể: Giai đoạn 2015 -

2020 toàn thành phố đã gông và bó gọn được 808 tuyến với tổng chiều dài là 1.174 km; giai đoạn từ năm 2021 - 2025, đã triển khai gông được 206km; bên cạnh đó, các quận, huyện cũng đã chủ động triển khai chỉnh trang, bó gọn trên các tuyến đường mất mỹ quan, mất an toàn.

Riêng đối với địa bàn quận Ninh Kiều, từ năm 2015 đến nay đã gông và bó gọn được 141,5km; qua rà soát, hiện nay trên địa bàn quận Ninh Kiều còn khoảng 30km chưa được gông cáp, cơ quan chức năng đã chuyển thông tin đến chủ sở hữu cột (Công ty Điện lực Cần Thơ, VNPT Cần Thơ và Viettel chi nhánh Cần Thơ) để đưa vào kế hoạch gông cáp năm 2024. Riêng trong 06 tháng đầu năm 2024, đã thực hiện rà soát, thu hồi cáp thừa, cáp không còn sử dụng, bó gọn cáp trên một số tuyến đường thuộc địa bàn quận Ninh Kiều; xử lý kịp thời những trường hợp cáp viễn thông bị đứt, võng, cột trụ treo cáp bị nghiêng sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân trên toàn địa bàn thành phố (mỗi tháng khoảng 60 vụ việc); thực hiện công việc thi công kéo mới cáp chịu lực vượt lộ, tháo gỡ cáp vượt lộ hiện hữu không đủ độ cao tại 206 vị trí vượt đường trên địa bàn quận;...

Tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn nên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và các Tập đoàn doanh nghiệp viễn thông đến thời điểm hiện nay vẫn chưa phân bổ kinh phí thực hiện trong năm 2024; dự kiến, các đơn vị này sẽ thực hiện hoàn thành trong 2025.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các hoạt động chỉnh trang, bó gọn mạng cáp viễn thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch đề ra; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp phát sinh mới gây mất vẻ mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn giao thông và nguy hiểm cho người dân.

*** Lĩnh vực quy hoạch đô thị**

(10)Cử tri quận Cái Răng tiếp tục phản ánh dưới dạp cầu Cái Răng có 01 lối đi (hẹp), nên thường xuyên bị kẹt xe, kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm tạo điều kiện cho địa phương mở thêm lối đi tại vị trí này, để thuận tiện lưu thông.

Kết quả thực hiện:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Cái Răng phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành khảo sát thực tế để có giải pháp phù hợp. Qua đó, UBND quận Cái Răng đã chỉ đạo đơn vị chức năng xem xét tạm thời cho phép mở rộng thêm 01 lối đi tại khoảng gầm số 02 của cầu Cái Răng vào giờ cao điểm để điều tiết giao thông đảm bảo an ninh trật tự, lưu thông hàng hóa của người dân.

(11)Cử tri quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ đề nghị ngành chức năng xem xét sớm lắp đặt đèn tín hiệu và sơn kẻ vạch đường để đảm bảo an toàn giao thông tại một số vị trí trên địa bàn.

Kết quả thực hiện:

- Đối với kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu và sơn kẻ vạch đường tại các vị trí: tại nút giao khu dân cư Tổ 3A, khu tái định cư 923 với Đường tỉnh 923 thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều; ngã ba trước cổng Trường Trung học cơ sở Nhơn Ái, trên Đường tỉnh 926 thuộc huyện Phong Điền; cầu Lấp Vò trên Đường tỉnh 921, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ; sơn kẻ vạch đường, gắn biển báo hiệu giao thông trên Đường tỉnh 922, đoạn phía trước Trường Mầm Non và Trường Tiểu học Đông Hiệp và Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ: Ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và UBND quận, huyện có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ mất an toàn giao thông tại vị trí nêu trên để có phương án phù hợp; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực UBND thành phố, UBND thành phố trong quý III năm 2024.

- Đối với kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu trước cổng Trường Đại học Nam Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ nội dài: Qua báo cáo UBND huyện Phong Điền, đối với vị trí này, qua quá trình làm việc giữa các đơn vị có liên quan với Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ, Nhà trường đã thống nhất bố trí kinh phí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước cổng trường và giao cho địa phương khai thác, vận hành và bảo trì, tuy nhiên đến nay chưa triển khai thực hiện.

Vấn đề này, UBND thành phố giao UBND huyện Phong Điền tiếp tục liên hệ với Trường Đại học Nam Cần Thơ để sớm lắp đặt đèn tín hiệu tại vị trí nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực UBND thành phố, UBND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

(12) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh Đường tỉnh 916 thi công kéo dài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống người dân, kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ.

Kết quả thực hiện:

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh 916 (từ Quốc lộ 80 đến ngã ba xã Thạnh Lợi) do UBND huyện Vĩnh Thạnh thực hiện (công trình được khởi công xây dựng từ cuối tháng 6 năm 2022). Trong quá trình thi công có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến công trình thi công chậm tiến độ so với kế hoạch và có tình trạng bụi, gây ô nhiễm môi trường mặc dù đơn vị thi công có thực hiện tưới nước nhưng do tuyến đường dài hơn 10km và thời tiết nắng nóng nên biện pháp tưới nước chưa đảm bảo.

Để hạn chế tối đa bụi ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân trong quá trình thi công công trình, UBND huyện đã yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường tưới nước và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/9/2024.

(13) Cử tri quận Cái Răng phản ánh đường dân sinh dọc theo đường dẫn cầu Cần Thơ; một số đoạn của đường cao tốc Lộ Tê - Rạch Sỏi xuống cấp hư hỏng, kiến nghị ngành chức năng thành phố tăng cường kiểm tra, sớm có giải pháp khắc phục.

Kết quả thực hiện:

Hiện nay, 02 tuyến đường nêu trên do Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác. Ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải liên hệ Khu Quản lý đường bộ IV xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Qua đó, Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu Văn phòng Quản lý Đường bộ IV.5 chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể:

- Đối với đường song hành cầu Cần Thơ, Quốc lộ 1, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ: Ngày 08/3/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định phê duyệt dự án sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, với tổng mức đầu tư khoảng 14,967 tỷ đồng. Hiện nay Khu Quản lý đường bộ IV đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 7 năm 2024 và hoàn thành trong năm 2024.

- Đối với một số đoạn của đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: Hiện nay, Ban Quản lý Mỹ Thuận đang triển khai thực hiện dự án “thi công xây dựng công trình toàn tuyến thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ để tổ chức lại giao thông”. Quy mô đầu tư tuyến trên địa bàn thành phố Cần Thơ: (1) Tuyến chính: sửa chữa mặt đường và thảm bê tông nhựa nóng dày trung bình 7cm. (2) Xây dựng đường gom 02 bên tuyến chính từ Quốc lộ 91 đến nút giao Lộ Tẻ, tổng chiều dài 3,42km. (3) Xây dựng nút giao tại Km54+600 (nút giao Lộ Tẻ) dạng Trumpet giao với tuyến tránh Long Xuyên.

Ban Quản lý Mỹ Thuận đã thông báo khởi công xây dựng công trình toàn tuyến thuộc dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang vào ngày 13/6/2024, hoàn thành sau 450 ngày khởi công. Khu Quản lý đường bộ IV đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công cho Ban QLDA Mỹ Thuận vào ngày 12/6/2024.

(14) Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố quan tâm sớm thực hiện duy tu sửa chữa các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn để đảm bảo về mỹ quan và an toàn giao thông cho người dân²⁰.

Kết quả thực hiện:

Theo phân cấp quản lý, dự án Nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Nhà khách số 2 đến đường Phan Đình Phùng), đường Nguyễn Thị Minh Khai và dự án Nạo vét hồ Xáng Thôi, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ (trong đó có tuyến đường Huỳnh Cương) do UBND quận Ninh Kiều quản lý.

Đối với dự án Nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Nhà khách số 2 đến đường Phan Đình Phùng), đường Nguyễn Thị Minh Khai đã được UBND quận Ninh Kiều phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 28/3/2024. Hiện tại, quận đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Dự kiến triển khai thi công công trình trong quý III năm 2024.

Riêng đối với dự án Nạo vét hồ Xáng Thôi, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ (trong đó có tuyến đường Huỳnh Cương) đã được UBND quận Ninh Kiều

²⁰ Các tuyến đường: Nguyễn Thị Minh Khai; Hai Bà Trưng; Huỳnh Cương và đường 30/4.

tổ chức khởi công xây dựng ngày 08/01/2024. Hiện tại nhà thầu đang thi công nâng tường kè, gia cố mái kè, mở rộng đường, thi công hạng mục cấp điện chiếu sáng, nạo vét hồ... công trình dự kiến hoàn thành trong 360 ngày kể từ ngày khởi công.

(15) Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục kiến nghị thành phố sớm khởi công Dự án nâng cấp Quốc lộ 91 từ Km0 - Km7.

Kết quả thực hiện:

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. Quy mô tuyến: chiều dài khoảng 07 km; đường phố chính Cấp II; bề rộng nền đường 37m. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2029. Ngày 21/6/2024, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã có Công văn số 185/HĐXD-QLDA về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án và Cục Kinh tế xây dựng đã có Công văn số 319/KTXD-VP ngày 21/6/2024 về việc ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư dự án. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Kinh tế xây dựng.

Ngày 26/6/2024, Sở Giao thông vận tải đã trình Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1864/TTr-SGTVT về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án và hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự án.

UBND thành phố phê duyệt trong thời gian sớm nhất. UBND thành phố sẽ tiếp tục cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND thành phố.

(16) Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh các dốc cầu trên tuyến Quốc lộ 91B bị sụt lún xe lưu thông gặp khó khăn, đề nghị ngành chức năng thành phố sớm nâng cấp sửa chữa.

Kết quả thực hiện:

Tuyến Quốc lộ 91B có chiều dài 15,793 km do Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác. Đối với các vị trí bị sụt lún, hư hỏng, Khu Quản lý đường bộ IV đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư QL.91 Cần Thơ - An Giang sửa chữa mặt đường cục bộ bị rạn nứt nặng, hấn lún vệt bánh giá tại các nút giao, đường dẫn đầu cầu (22 cầu) bị lún, gây mất ATGT và khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt lún gây sâu tại các cầu Rạch Cam, cầu Ông Tường, Gáo Đôi, Thới Ninh, Xẻo Sao, Ông Bồn, Ông Se, Nam Đông, Hà Hồng, Thủy Lợi.

Đối với vấn đề này, UBND thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường theo dõi kiểm tra công tác sửa chữa, khắc phục của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ QL.91 Cần Thơ - An Giang; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

(17) Cử tri quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy kiến nghị thành phố thông tin về thời gian thực hiện dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Kết quả thực hiện:

Dự án Cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố do UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 và được HĐND thành phố phê duyệt danh mục thu hồi đất năm 2024 tại Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của quận Ninh Kiều đang thực hiện công tác cập nhật số liệu, áp giá, thông báo kiểm tra về đất, nhà vật kiến trúc và xét pháp lý bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc; xem xét phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán để trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán theo quy định. Dự kiến công trình nút giao số 1 sẽ khởi công trong quý III hoặc quý IV năm 2024.

(18) Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị ngành chức năng thành phố lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại một số vị trí giao lộ trên địa bàn²¹.

Kết quả thực hiện:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, trong năm 2023, Ban An toàn giao thông thành phố đã lắp đặt đưa vào khai thác sử dụng đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 91B với đường tỉnh 922; nút giao Đường tỉnh 922 (mới) với Đường tỉnh 923. Trong năm 2024, Ban An toàn giao thông thành phố tiếp tục triển khai thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao gồm: (1) Nút giao Đường tỉnh 922 mới - Đường đi trung tâm xã Trường Thắng; (2) Nút giao Đường tỉnh 922 mới - Đường đi trung tâm xã Trường Xuân (ngã tư đường tỉnh 922 mới đoạn gần Trường Trung học phổ thông Thới Lai); (3) Nút giao Đường tỉnh 922 mới - Đường đi trung tâm xã Đông Bình.

Riêng nút giao với tuyến tránh trung tâm thị trấn Thới Lai thuộc xã Tân Thạnh (ngã ba đường tỉnh 922 mới giao với đường tỉnh 922 cũ, đoạn gần Công an huyện Thới Lai, ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh), qua khảo sát, các đơn vị chức năng thống nhất lắp đặt đèn cảnh báo chớp vàng tại vị trí trên.

UBND thành phố đề nghị Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí giao lộ trên đường tỉnh 922 (mới); báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

(19) Cử tri quận Cái Răng tiếp tục phản ánh khu tái định cư Nam sông Cần Thơ do Công ty Cổ phần Đầu tư Miền Nam (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long) làm chủ đầu tư xây dựng đã lâu, nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đề nghị các ngành chức năng thành phố rà soát, có biện pháp đôn đốc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án này để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Kết quả thực hiện:

²¹ Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Tỉnh 922 mới đoạn gần Trường Trung học phổ thông Thới Lai; Trước trường Tiểu học Tân Thạnh; ngã ba đường Tỉnh 922 mới giao với đường Tỉnh 922 cũ (đoạn gần Công an huyện Thới Lai) ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh.

Nguyên nhân chưa cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư là do hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long đang thực hiện các nội dung theo Kết luận của Thanh tra thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố²² trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long có văn bản số 78/2024/CV-PL đề nghị xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với diện tích chưa nộp tiền sử dụng đất tại dự án. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty theo quy định.

(20) Cũ tri quận Ninh Kiều, quận Cái Răng phản ánh người dân mua nhà tại một số dự án khu đô thị mới đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ, giúp người dân an tâm sinh sống²³.

Kết quả thực hiện:

- Đối với dự án Khu dân cư lô số 49 do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 8 (Công ty 8) làm chủ đầu tư: Tính đến thời điểm hiện nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Cái Răng đã thực hiện chỉnh lý sang tên cho người đứng ra bảo lãnh, mua tài sản là 211/234 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, đạt tỷ lệ 90,17%; người đứng ra bảo lãnh, mua tài sản đã chuyển nhượng lại cho các hộ dân và đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Cái Răng chỉnh lý sang tên và bàn giao 204/234 Giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ 87,17%. UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị, cá nhân khẩn trương thực hiện các thủ tục để đảm bảo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).

Đối với số lượng lô nền còn lại chưa được cấp Giấy chứng nhận cho Công ty 8 (khoảng trên 460 lô nền), qua rà soát có 84 lô nền đủ điều kiện chuyển thông tin địa chính, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển thông tin địa chính và thực hiện chỉnh lý sang tên người đứng ra bảo lãnh, mua tài sản là 15 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và người đứng ra bảo lãnh, mua tài sản đã chuyển sang cho các hộ dân 06 Giấy chứng nhận, còn 09 Giấy chứng nhận đang thực hiện thủ tục theo quy định.

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp để tiếp tục giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đầu tư cơ sở hạ

²² Liên hệ cơ quan có chức năng đo đạc lại toàn bộ ranh giới dự án đã điều chỉnh, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành điều chỉnh lại ranh giới giao đất toàn bộ dự án; phối hợp chặt chẽ với UBND quận Cái Răng đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại của dự án; nộp đủ số tiền phải nộp theo Văn bản cam kết số 02/2022/CV-PL ngày 21/02/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long; liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thủ tục về đất đai theo quy định (bàn giao 5% quỹ đất còn thiếu, xác định giá tính tiền sử dụng đất, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính); hoàn thành đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án và bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình trước khi lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

²³ Khu đô thị mới Hưng Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8, phường Hưng Phú, quận Cái Răng; Dự án Khu đô thị Hồng Quang, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

tầng kỹ thuật, làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho hộ dân theo quy định.

- Đối với dự án Khu tái định cư Thới Nhứt do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang (Công ty Hồng Quang) làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân chưa cấp Giấy chứng nhận cho toàn bộ dự án là do còn diện tích Công ty Hồng Quang chưa giải phóng mặt bằng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính; một số vị trí đã giao đất trước đây cho Công ty Hồng Quang chưa đúng với quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết, dự án điều chỉnh giảm quy mô.

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ, đề nghị Công ty Hồng Quang phối hợp với UBND quận Ninh Kiều bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại (khoảng 09 hộ) và liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục đất đai (giao đất theo ranh quy hoạch chi tiết mới, lập phiếu chuyển thông tin địa chính,...) để xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định; đồng thời bàn giao quỹ đất cho thành phố quản lý.

(21) Cử tri quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy đề nghị thành phố rà soát, thông tin về thời gian thực hiện một số dự án trên địa bàn vì quy hoạch kéo dài đã lâu, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân²⁴.

Kết quả thực hiện:

- Đối với dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tại phường Long Xuyên, quận Bình Thủy dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 5,7ha, có 61 hộ dân bị ảnh hưởng.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng: Đến nay, đã hoàn tất công tác đo đạc, kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường cho 61/61 trường hợp (trong đó có 43 trường hợp có đất, 18 trường hợp xây dựng nhà trên đất người khác). UBND quận Bình Thủy phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 60/61 trường hợp, với tổng số tiền là 38,86 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,36%; đã lập thủ tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 59/60 trường hợp, với tổng số tiền là 38,836 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,33% (còn 01 trường hợp đề nghị được bố trí nền tái định cư sẽ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án); tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng cho dự án là 36/43 trường hợp, diện tích là 5,35 ha/5,70 ha.

Về chính sách tái định cư: Đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 60/60 trường hợp; trong đó, đủ điều kiện tái định cư là 15 trường hợp, tương đương 15 nền (gồm: đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới 05 trường hợp, tương đương 05 nền; xét mua do di chuyển chỗ ở 10 trường hợp, tương đương 10 nền); không đủ điều kiện xét tái định cư 45 trường hợp. Hiện nay, đã bố trí tái định cư cho 01/15 trường hợp, tương đương 01 nền. Đối với các trường hợp còn lại, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND quận Bình Thủy và các đơn vị có liên quan tham mưu rà soát quỹ nền tái định cư trên địa bàn quận để bố trí cho 14 trường

²⁴ Dự án: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, tái định cư Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (diện tích 35 ha), đoạn từ rạch Sao đến rạch Muong Khai, quận Bình Thủy. Dự án Khu đô thị An Bình, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

hợp còn lại theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

- Đối với dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tại phường Long Xuyên, quận Bình Thủy, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 7,72 ha, có 84 hộ dân bị ảnh hưởng.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt đất: Đến nay, đã hoàn tất công tác kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường cho 84/84 trường hợp (trong đó có 69 trường hợp có đất và 15 trường hợp xây dựng nhà trên đất người khác). UBND quận Bình Thủy phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 84/84 trường hợp, diện tích khoảng 7,22 ha, với số tiền khoảng 122,8 tỷ đồng. Đã chi trả bồi thường: 83/84 trường hợp, với số tiền khoảng 121,92 tỷ đồng, tương đương diện tích khoảng 7,21 ha. Đã có 54/84 trường hợp hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho dự án, diện tích khoảng 4,37 ha (còn lại 29 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, với lý do chờ nhận nền tái định cư, khi nào dự án thực hiện sẽ bàn giao).

Về chính sách tái định cư: Đã có quyết định phê duyệt chính sách tái định cư 84/84 trường hợp, trong đó có 26 trường hợp đủ điều kiện xét tái định cư, tương đương 28 nền (gồm: đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới 09 trường hợp, xét mua nền tái định cư 17 trường hợp), không đủ điều kiện xét tái định cư 58 trường hợp.

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND quận Bình Thủy và các đơn vị có liên quan tham mưu rà soát quỹ nền tái định cư trên địa bàn quận để bố trí cho cho các trường hợp đủ điều kiện tái định cư theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

- Đối với dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, đoạn từ rạch Sao đến rạch Mương Khai (diện tích 35ha) đã được UBND thành phố tham mưu trình HĐND thành phố dừng thực hiện tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/02/2023 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đến nay đã thực hiện một số công việc như sau:

Đối với 24 trường hợp đã bàn giao mặt bằng cho dự án đủ điều kiện trình hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư theo quy định, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang phối hợp cùng các cơ quan đơn vị có liên quan để chi trả tiền bồi thường, tiền hỗ trợ bổ sung, tiền thuê nhà tạm cư cho hộ dân theo quy định và dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân này tại Khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2) đang chuẩn bị khởi công.

Đối với các trường hợp còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang phối hợp cùng UBND quận Bình Thủy và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền hủy bỏ Thông báo thu hồi đất và các Quyết định phê duyệt chính sách tái định cư của các hộ dân ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, đoạn từ rạch Sao đến rạch Mương Khai (diện tích 35ha) và quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Đối với khu đô thị mới An Bình: Dự án được UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2017/QĐ-UBND ngày 09/08/2018, theo đó chấp thuận Nhà đầu tư Công Ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phát thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện dự án 05 năm (2018 - 2023). Dự án triển khai chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trong năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Hiện dự án còn trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Tổng diện tích dự án: 487.496 m²; đã chi trả tiền diện tích 78.541,66m² với số tiền khoảng 128,5 tỷ đồng. Đã nhận bàn giao mặt bằng ngoài thực địa từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố với diện tích là 6,85 ha; ngoài ra, Công ty đã thỏa thuận mua từ các hộ dân với diện tích gần 0,76 ha. Nhà đầu tư đã san lấp mặt bằng diện tích 0,9 ha.

Hiện nay, dự án đang được UBND thành phố rà soát theo các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, xây dựng và đất đai để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét. Sau khi có kết quả, thành phố sẽ thông tin đến cử tri.

(22) Cử tri huyện Phong Điền, quận Bình Thủy, quận Thốt Nốt tiếp tục đề nghị ngành chức năng thành phố rà soát, điều chỉnh lại một số quy hoạch, vì các quy hoạch này thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân nơi đây²⁵.

Kết quả thực hiện:

Ghi nhận ý kiến của cử tri, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các UBND dân quận, huyện tổ chức rà soát các quy hoạch trên địa bàn, làm cơ sở báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân.

Trên cơ sở Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 05/12/2023, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố (trong đó có huyện Phong Điền, quận Bình Thủy, quận Thốt Nốt)²⁶ đang được rà soát tổng thể, làm cơ sở điều chỉnh hoặc bãi bỏ để phù hợp.

²⁵ Quy hoạch hai bên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Trà Niền, xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền; quy hoạch dự án đường (dự mở) số 36 đi ngang qua địa bàn khu vực 1, phường An Thới, quận Bình Thủy; quy hoạch mở rộng đường Thanh Niên, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.

²⁶ (1) Đối với Quy hoạch hai bên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Trà Niền, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền: Ngày 15/3/2024, thành phố đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố Cần Thơ thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, trong đó có một phần phạm vi hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Trà Niền), xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền như kiến nghị của cử tri phản ánh. Hiện nay, UBND huyện Phong Điền đang chỉnh sửa Đồ án theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để hoàn tất hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét.

(2) Đối với Quy hoạch dự án đường (dự mở) số 36 đi ngang qua địa bàn khu vực 1, phường An Thới, quận Bình Thủy: Qua rà soát hiện nay việc dự mở đường số 36 không còn phù hợp, nội dung này sẽ được các cơ quan chức năng rà soát trong quá trình điều chỉnh Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

(3) Đối với Quy hoạch mở rộng đường Thanh Niên, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt sẽ được các cơ quan chức năng rà soát trong quá trình điều chỉnh Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Hiện nay, Sở xây dựng đang phối hợp, đề nghị UBND quận, huyện rà soát, đề xuất Danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức rà soát, thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp nguồn lực và yêu cầu phát triển thực tế của địa phương, để làm cơ sở địa phương tổ chức lập kế hoạch thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng cập nhật thông tin tiến độ rà soát, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp trên địa bàn thành phố đến Thường trực HĐND thành phố để thông tin đến cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

2.4 Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đang tìm biện pháp giải quyết

*** Lĩnh vực kinh tế - ngân sách**

(1) Cử tri kiến nghị lắp đặt hoàn thiện hệ thống chiếu sáng tuyến đường kè rạch Cái Sơn nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân.

Kết quả thực hiện:

Đối với công trình Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (phía bờ phải tính từ cầu Cái Sơn trên đường tỉnh 923 đi vào) do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư (thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2022): Hiện tại, tổng tiến độ dự án đạt 83,83%; đối với hệ thống đèn chiếu sáng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, có bố trí dọc theo tuyến kè hiện vẫn chưa thực hiện. Nguyên nhân do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công trình chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra. Hiện nay, dự án đã hết thời gian thực hiện và giải ngân nên đã tạm dừng thi công; để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án, thành phố đã có nhiều văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Khi dự án được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương triển khai, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án để sớm đưa vào khai thác sử dụng.

(2) Cử tri quận Ô Môn tiếp tục đề nghị thành phố đầu tư kè sông Ô Môn đoạn từ cầu Tầm Vu đến vàm Thới An (đoạn còn lại).

Kết quả thực hiện:

Sông Ô Môn là một trong những tuyến sông có tình hình sạt lở diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, thành phố đã tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ, ngành Trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kè chống sạt lở trọng điểm trên sông Ô Môn, cụ thể:

- Đối với phía bờ Phải sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 5,7 km, với tổng kinh phí 579,5

tỷ đồng²⁷. Hiện tại, cơ bản tuyến bờ phải sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) đã được đầu tư xây dựng các tuyến kè chống sạt lở kiên cố; còn lại đoạn từ bến đò Tầm Vu đến Rạch Ranh (chiều dài 570 mét, dự kiến tổng mức 71 tỷ đồng), thành phố đang tranh thủ các nguồn vốn để xem xét đầu tư đoạn kè này.

- Đối với phía bờ trái sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu): đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 850m, với kinh phí gần 100 tỷ đồng²⁸; hiện đang triển khai thi công 02 dự án với chiều dài khoảng 4,1km với tổng mức đầu tư 500,692 tỷ đồng²⁹.

Hiện tại, phía bờ trái sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) còn lại đoạn (1) Đoạn từ đối diện Rạch Ranh đến rạch Tầm Vu: dài khoảng 1.100 mét và (2) Đoạn từ rạch Tầm Vu đến chợ Thới An (đình Thới An): dài khoảng 1.150 mét là chưa có dự án kè chống sạt lở.

Thời gian tới, khi cân đối được nguồn vốn hoặc tranh thủ được các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các dự án kè chống sạt lở trọng điểm trên sông Ô Môn (nối tiếp các dự án đang thực hiện đầu tư trở ra phía đình Thới An).

(3) Cử tri quận Bình Thủy phản ánh Dự án kè Rạch Cam (giai đoạn 2) thuộc khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa triển khai đã lâu nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ và thông tin về thời gian hoàn thành để cử tri biết.

Kết quả thực hiện:

Dự án Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gồm 02 giai đoạn, cụ thể:

- Đối với giai đoạn 1, với tổng chiều dài 500 mét: Công trình đã được thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2021.

- Đối với giai đoạn 2, với chiều dài 800 mét (kè bán kiên cố, sử dụng cừ tràm, cừ bạch đàn và rọ đá, vải địa để chống sạt lở): Công trình được khởi công xây dựng tháng 10 năm 2019, đến tháng 5 năm 2020 đã dừng thi công do trong phạm vi xây dựng tuyến kè xảy ra sạt lở đặc biệt nguy hiểm (tại thời điểm sạt lở, tiến độ thực hiện đạt khoảng 65% khối lượng).

Trước tình hình sạt lở tại khu vực trên đã và đang diễn ra rất nguy hiểm, UBND thành phố đã nhiều lần kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí vốn để thực hiện dự án kè chống sạt lở kiên cố trọng điểm, khẩn cấp tại vị trí trên với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện nay, ngân sách thành phố còn gặp khó khăn, chưa thể bố trí vốn để thực hiện kè chống sạt lở kiên cố tại vị trí nêu trên. Trong thời gian tới, khi cân đối

²⁷ (1) Kè chống sạt lở sông Ô Môn, thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1: từ cầu Ô Môn đến rạch Tắc Ông Thục; Giai đoạn 2: từ rạch Tắc Ông Thục đến rạch Góc; Giai đoạn 3: từ rạch Góc đến rạch Ranh); (2) Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, Quận Ô Môn (phía bờ phải) - (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu)

²⁸ Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ vàm Ba Rích đến rạch Cam My), khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ - Giai đoạn 1: đoạn từ vàm Ba Rích đến kênh Thủy lợi 1

²⁹ (1) Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích), phường Thới Hòa, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu); (2) Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ vàm Ba Rích đến rạch Tầm Vu), phường Thới Hòa, Thới An, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) - Giai đoạn 2: đoạn từ kênh Thủy lợi 1 đến đối diện Rạch Ranh.

được nguồn vốn hoặc tranh thủ được các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đối với các đoạn còn lại.

(4) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh do việc mở rộng lộ giới nên một số trụ điện nằm giữa lộ cần di dời³⁰; trụ và đường dây điện một số tuyến nằm trên đất sản xuất nông nghiệp gây nguy hiểm cho người dân³¹.

Kết quả thực hiện:

- *Đối với phản ánh việc mở rộng lộ giới nên một số trụ điện nằm giữa lộ cần di dời (cụ thể các trụ điện trên một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thạnh An):* Qua khảo sát có 08 trụ trung thế và 07 trụ hạ thế nằm cặp lề đường F2 xã Thạnh An; các vị trí trụ trung thế và hạ thế đa phần nằm cặp lề đường do quá trình mở rộng đường giao thông nông thôn nên các trụ trung thế có ảnh hưởng nhỏ đến đường F2 (khoảng 0,2m) nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, UBND huyện đang tranh thủ các nguồn vốn để di dời dứt điểm các trụ điện ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với phản ánh đường dây điện dọc tuyến Tỉnh lộ 916 gần nhà dân sinh sống: Qua khảo sát tuyến trung thế 3 pha (thuộc áp E1, xã Thạnh An khoảng 6 km) có khoảng 216 hộ có nhà; hiện tại tuyến điện này đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo quy định.

Trước đây đơn vị quản lý vận hành lưới điện có kiểm tra và có biên bản ghi nhận một số hộ dân coi nói nhà và không báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Công ty Điện lực Cần Thơ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân sử dụng điện an toàn; đồng thời, xây dựng lộ trình di dời lưới điện này ra tuyến lộ mới (tỉnh lộ 916) khi thực hiện nâng cấp hoặc cải tạo, báo cáo Tổng công ty Điện lực Miền Nam đề nghị bố trí vốn để thực hiện di dời trong thời gian tới (giai đoạn 2026 - 2030).

- *Đối với phản ánh một số trụ và đường dây điện tuyến kênh Đòn Đông C - D nằm trên đất sản xuất nông nghiệp gây nguy hiểm cho người dân:* Qua rà soát, đường dây điện tuyến từ Trung tâm xã Thạnh Thắng đến UBND xã Thạnh An (trong đó tuyến kênh Đòn Đông C - D nằm trên đất sản xuất nông nghiệp gây nguy hiểm cho người dân); thành phố đã đề nghị Công ty Điện lực Cần Thơ xây dựng lộ trình di dời phù hợp, báo cáo Tổng công ty Điện lực Miền Nam đề nghị bố trí vốn để thực hiện di dời trong thời gian tới.

*** Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

(5) Cử tri quận Ninh Kiều, quận Cái Răng kiến nghị thành phố có giải pháp sớm hoàn thành và đưa công trình Bệnh viện Ung Bướu vào sử dụng vì Bệnh viện Ung Bướu hiện nay trong tình trạng xuống cấp và quá tải người bệnh.

Kết quả thực hiện:

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) sử dụng vốn vay ODA Hungary được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

³⁰ Trụ điện trên một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh.

³¹ Tuyến kênh Đòn Đông C - D các trụ điện nằm trên đất sản xuất; đường dây điện dọc tuyến Tỉnh lộ 916 gần nhà dân sinh sống.

danh mục dự án tại Công văn số 6191/VPCP-QHQT ngày 08/9/2009. Hiệp định khung được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 01/6/2016. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố với tổng mức đầu tư: 1.727.942 372.000 đồng, trong đó: vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 56.927.480 Euro (tương đương 1.393.821.518.121 đồng, chiếm 80,66%) và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ là 13.646.520 Euro (tương đương 334.120.853.879 đồng, chiếm 19,34%). Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh khoản 17 Điều 1 Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 với thời gian thực hiện dự án được duyệt là năm 2015 - 2026. Hợp đồng số 07.8.217/HĐ-EPC giữa Sở Y tế (chủ dự án) và liên danh nhà thầu có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019 và ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng là ngày 05/4/2019. Theo phụ lục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng số 07/2021/PLHĐEPC ngày 20/9/2021, thời gian kết thúc hợp đồng là ngày 10/7/2022. Do Hiệp định vay của dự án được ký kết (lần 02) giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary cũng đã hết hiệu lực vào ngày 11/7/2022 và không được gia hạn, dẫn đến không đủ cơ sở gia hạn Hợp đồng thương mại (EPC) để tiếp tục thực hiện dự án. Tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu đã thực hiện đến nay đạt khoảng 21,3% tổng giá trị khối lượng hợp đồng Tổng thầu EPC.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã 02 lần tổ chức buổi làm việc với thành phố Cần Thơ và các Bộ ngành có liên quan để phân tích, đánh giá các khả năng có thể xảy ra để tìm ra các giải pháp khả thi để tiếp tục thực hiện dự án.

Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Chủ đầu tư (Sở Y tế) chủ động cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan để các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án; đồng thời, chủ động làm việc với liên doanh nhà thầu để trao đổi, thống nhất phương án giải quyết liên quan đến hợp đồng EPC. Trên cơ sở đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố báo cáo đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang xem xét, chỉ đạo trong tháng 6 năm 2024.

UBND thành phố sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tiến độ triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND thành phố.

II. ĐÁNH GIÁ

1. Thuận lợi

a) Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực HĐND thành phố, sự giám sát chặt chẽ của các Ban và đại biểu HĐND thành phố, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố, các sở ngành và UBND quận, huyện đã tiếp thu, giải quyết và có văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri;

b) Qua phản ánh của bà con cử tri đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, của các sở ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ;

c) Đa số các ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh được tổng hợp cụ thể, rõ ràng đã tạo điều kiện thuận lợi để các ngành, các cấp giải quyết và có trả lời cho cử tri.

d) Việc phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng ĐTBQH&HĐND thành phố và Văn phòng UBND thành phố với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thường xuyên theo dõi, rà soát các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị được cập nhật kết quả thực hiện để thông tin đến cử tri.

d) Trong điều kiện nguồn lực của thành phố còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là đối với những ý kiến bức xúc, chính đáng của cử tri.

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

a) Hạn chế, tồn tại:

- Kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri còn chậm, nhiều nội dung chưa được giải quyết dứt điểm; việc gửi báo cáo kết quả thực hiện của một vài cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm so yêu cầu;

- Một số nội dung trả lời kiến nghị cử tri vẫn còn chung chung, chưa đầy đủ và chưa đưa ra được biện pháp, lộ trình giải quyết dẫn đến cử tri kiến nghị nhiều lần cùng một vấn đề;

- Các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri chưa được thường xuyên cập nhật thông tin, tiến độ giải quyết đến Thường trực HĐND thành phố để thông tin đến cử tri.

b) Nguyên nhân:

- Tinh thần, trách nhiệm của một vài cơ quan, đơn vị chưa cao, chưa thực sự quan tâm đến việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác theo dõi, tự rà soát các ý kiến, kiến nghị cử tri của một số cơ quan chưa được thường xuyên, dẫn đến còn nhiều ý kiến, kiến nghị cử tri chưa được giải quyết dứt điểm;

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi lúc chưa chặt chẽ, nhất là đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị;

- Nguồn lực của thành phố còn nhiều khó khăn, hạn chế nên chưa thể giải quyết hết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; bên cạnh đó, một vài ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc cho ý kiến của các cơ quan Trung ương nên việc phối hợp giải quyết và trả lời vẫn còn chậm.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, báo cáo đầy đủ và kịp thời kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định.

2. Thường xuyên theo dõi, tự rà soát, giải quyết đối với ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri còn tồn đọng, xây dựng kế hoạch giải quyết, kịp thời báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện để cử tri nắm thông tin để chia sẻ với các cấp chính quyền của thành phố, nhằm hạn chế tình trạng cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần, trùng lặp về nội dung.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là đối với những kiến nghị có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

4. Tập trung các nguồn lực giải quyết các ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri. Đối với kiến nghị cử tri vượt thẩm quyền thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu đề xuất với các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

5. Kịp thời biểu dương, động viên các điển hình tiên tiến, cách làm hay; đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở khắc phục những hạn chế tồn tại, thực hiện hiệu quả kiến nghị của cử tri thành phố.

Báo cáo này thay thế Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 12/6/2024 của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố, cử tri thành phố./. *zt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thành ủy;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP. Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố;
- VP. UBND thành phố (2,3);
- Công TTĐT thành phố;
- Lưu VT. VNT *zt*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Trường